



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 15 เมษายน 2567

เรื่อง	สื่อ
1. กรมชลประทานฯ ไขน้ำเน่าเน้นย้ำให้มีเพียงพอบุโภาค	แนวหน้า
2. คอลัมน์: Photo & Story: 'พระโค'พระราชพิธีพืชมงคล จรดพระนังคัลแรกนา...	กรุงเทพธุรกิจ
3. ปลัดฯ ร่วมมือญี่ปุ่นหนุนใช้เทคโนโลยีฯ	แนวหน้า
4. เริ่มฤดูเปิดไฟในสวนทุเรียนยะลา ล่อผีเสื้อป้องกันหนอนเจาะเมล็ดฯ	ไทยรัฐ
5. ปริมาณน้ำเขื่อนป่าสักพอใช้-งดทำนา	ไทยรัฐ
6. สเปก 10 พันธุ์ข้าวใหม่ปลูกง่าย	กรุงเทพธุรกิจ
7. แล้งกระทบผลผลิตปาล์ม รัฐหันเกลี้ยความช่วยเหลือ	ดอกเบี๋ยธุรกิจ
8. เอกชนรุมค้าน'แบงก์ชาติ' 'ดอกเบี๋ยสูง'กำลังซื้อทรุดตันทุนฟุ้ง	ประชาชาติธุรกิจ
9. รายงานพิเศษ: ปั่นสินค้าGIปลูกเศรษฐกิจชุมชน ต่อยอดสู่ซอฟต์แวร์ไทยใน... ข้าวสด	
10. หัวข้อข่าว: เกษตรวันนี้	เดลินิวส์
11. 'ภูมิธรรม'สั่งเพิ่มขายข้าวปิ่นส์ หอการค้าวันสงครามส่งออกรูบ ท่องเที่ยวขอเอี่ยว... มติชน	
12. รายงาน: ปราบโรคและแมลงในสวนทุเรียนอยู่หมัด ด้วยชีวภัณฑ์ฝีมือนักวิจัยไทย ผู้จัดการรายวัน 360 องศา	

กรมชลประทานฯ ชี้ใช้น้ำเน้นย้ำให้มีเพียงพออุปโภค

นายชูชาติ รักจิตร อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวถึงสถานการณ์น้ำปัจจุบัน ว่าอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศ มีปริมาณน้ำรวมกันทั้งสิ้นประมาณ 52,892 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) 68% ของความจุอ่างฯ รวมกัน เป็นน้ำใช้การได้ 27,951 ล้าน ลบ.ม. (53% ของความจุอ่างฯรวมกัน) เฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยา 4 เื่อนหลัก (เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์) มีปริมาณน้ำรวมกันทั้งสิ้นประมาณ 14,453 ล้าน ลบ.ม. (58% ของความจุอ่างฯรวมกัน) ปริมาณน้ำใช้การได้ 7,757 ล้าน ลบ.ม. (43% ของความจุอ่างฯรวมกัน) จนถึงขณะนี้ทั้งประเทศมีการใช้น้ำไปแล้วกว่า 14,298 ล้าน ลบ.ม. (57%) เฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยามีการใช้น้ำไปแล้วประมาณ 5,188 ล้าน ลบ.ม. (60%)

ด้านสถานการณ์การเพาะปลูกข้าวนาปรัง ทั้งประเทศมีการทำนาปรังไปแล้ว

ประมาณ 8.47 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 146 ของแผนฯ เฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยามีการทำนาปรังไปแล้วประมาณ 5.68 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 188 ของแผนฯ สำหรับสถานการณ์ค่าความเค็มยังอยู่ในเกณฑ์ควบคุมได้ แต่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากยังคงมีน้ำทะเลหนุนในบางช่วง

ทั้งนี้ การเพาะปลูกข้าวนาปรังในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มลดลงเนื่องจากเกษตรกรที่เพาะปลูกข้าวนาปรังรอบแรก เริ่มทยอยเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว จึงให้โครงการชลประทานในพื้นที่ปรับลดการรับน้ำเข้าพื้นที่ พร้อมรณรงค์ขอความร่วมมือเกษตรกรไม่ทำนาปรังรอบ 2 และขอให้ทุกภาคส่วนร่วมใจกันใช้น้ำอย่างประหยัด เป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้ เพื่อให้ปริมาณน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัด เพียงพอใช้ต่อการอุปโภค-บริโภค และรักษาระบบนิเวศ ไปจนถึงต้นฤดูฝนหน้า

'พระโค'พระราชพิธีพืชมงคล จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ



กรุงเทพธุรกิจ Photo & Story

นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังตรวจเยี่ยมการจัดเตรียมพระโคในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2567 พร้อมด้วยเทพีคู่หาบทอง-คู่หาบเงิน ผู้ปฏิบัติหน้าที่จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี ตำบลหนองโพ อำเภอ

โพธาราม จังหวัดราชบุรี

โดยกรมปศุสัตว์ได้ทำการคัดเลือกจำนวน 2 คู่ คือ พระโคแรกนาขวัญ 1 คู่ ได้แก่ พระโคพอล พระโคเพียง และพระโคสีสำรอง 1 คู่ ได้แก่ พระโคเพิ่ม พระโคพูล เป็นโคพันธุ์ขาวลำพูนที่ได้รับการคัดเลือกตามเกณฑ์ คือ เป็นโคที่มีลักษณะดี รูปร่างสมบูรณ์ มีความสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร ความยาวลำตัวไม่น้อยกว่า 120 เซนติเมตร ความสมบูรณ์รอบอกไม่น้อยกว่า 180 เซนติเมตร

โคทั้งคู่จะต้องมีสีเดียวกัน ผิวสวย

ขนเป็นมัน กิริยามารยาทเรียบร้อย ฝึกง่าย สอนง่ายไม่ดุร้าย มีเอกลักษณ์โค้งสวยงามเท่ากัน ตาแจ่มใส หูไม่มีตำหนิ ทางยาวสวยงามดี มีขวัญหน้าขวัญท้ายคอกไม่ซ้ายขวา และขวัญหลังถูกต้อง มีขาและกีบข้อเท้าแข็งแรง มองดูด้านข้างลำตัวจะเป็นสี่เหลี่ยม สำหรับพระโคในทางศาสนาพราหมณ์ หมายถึง เทวดาผู้ทำหน้าที่เป็นพาหนะของพระอิศวร ซึ่งเปรียบได้กับการใช้แรงงานและความเข้มแข็ง และเป็นสัตว์เลี้ยงที่พระกฤษณะและพระพลเทพดูแล ซึ่งเปรียบได้กับความอุดมสมบูรณ์

ปลัดฯร่วมมือญี่ปุ่นหนุนใช้เทคโนโลยีฯ

นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายฮาจิฮาระ ฮิเดกิ รองอธิบดีกรมการส่งออกและความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงญี่ปุ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านวิชาการและการค้าสินค้าเกษตรระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งการส่งเสริมโครงการความร่วมมือด้านเกษตรอัจฉริยะ

นายประยูรกล่าวว่า ฝ่ายไทยได้ขอให้ฝ่ายญี่ปุ่นพิจารณาสนับสนุนการดำเนินโครงการความร่วมมือด้านการเสริมสร้างคุณภาพผลิตภัณฑ์นมและการตรวจสอบย้อนกลับ โครงการความร่วมมือด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพ

การผลิตผลิตภัณฑ์นมและการจัดการห่วงโซ่อุปทานด้วยเทคโนโลยี รวมทั้งความร่วมมือด้านการพัฒนาพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ตามความต้องการของเกษตรกร นอกจากนี้ความร่วมมือด้านการค้าสินค้าเกษตรทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนสถานะการเปิดตลาดสินค้าเกษตรระหว่างกัน โดยเห็นควรหารือในการประชุมคณะอนุกรรมการร่วมฯ และการประชุมคณะอนุกรรมการพิเศษร่วมฯ ภายใต้กรอบความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทยญี่ปุ่น (Japan-Thailand Economic Partnership Agreement: JTEPA) ครั้งที่ 14 ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ จะเป็นเจ้าภาพจัดประชุมในปีนี้

สำหรับการส่งออกสินค้าเกษตร

ประเทศญี่ปุ่นเป็นตลาดส่งออกสินค้าเกษตรอันดับที่ 2 ของไทย โดยมีสัดส่วนการส่งออกไปญี่ปุ่นร้อยละ 10.07 ของมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรไปโลก โดยในปี 2564 ไทยส่งออกไปญี่ปุ่นเป็นมูลค่า 146,717 ล้านบาท และในปี 2565 มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น 170,235 ล้านบาท ในส่วนของสินค้าที่ส่งออก 5 อันดับแรก ได้แก่ 1.ไก่ชนิดแกลลัสโดเมสติกส์ปรุงแต่ง 2.จีนเนื้อและเครื่องในที่บริโภคได้ของไก่ชนิดแกลลัสโดเมสติกส์ แซ่แข็ง 3.อาหารสุนัขหรือแมวสำหรับขายปลีก 4.ปลาทูน่า ปลาสก็ปแล็ค และปลาโบนิโดปรุงแต่ง และ 5.ยางธรรมชาติที่กำหนดไว้ในทางเทคนิค

เริ่มฤดูเปิดไฟในสวนทุเรียนยะลา

ทุเรียนเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดยะลา แต่ในปีที่ผ่านมาทุเรียนยะลาถูกตรวจพบหนอนเจาะเมล็ดทุเรียน ทำให้ผู้ส่งออกต้องกลับสินค้า ส่งผลให้ทุเรียนในจังหวัดยะลาราคาตกต่ำ เกษตรกรเสียโอกาสในการสร้างรายได้ กรมส่งเสริมการเกษตร โดยสำนักงานเกษตร

ล่อผีเสื้อป้องกันหนอนเจาะเมล็ดฯ



จังหวัดยะลา จึงได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้กับทุเรียนจังหวัดยะลา โดยจัดทำแปลงต้นแบบการใช้แสงไฟได้และล่อแมลงในส่วนทุเรียน 877 แปลง ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 8 อำเภอของจังหวัดยะลาและปีนี้ได้ขยายผลแปลงต้นแบบเพิ่มในจังหวัดนราธิวาสและปัตตานี “การป้องกันหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนให้เห็นผลเป็นรูปธรรม เกษตรกรต้องใช้แสงไฟสีขาวและสีเหลืองส้มได้แมลงผีเสื้อกลางคืน และใช้ไฟสีม่วงล่อแมลงผีเสื้อกลางคืนไม่ให้วางไข่ที่ผลทุเรียนเนื่องจากผีเสื้อกลางคืนมีหลายชนิด ซึ่งแต่ละชนิดวางไข่และสร้างความเสียหายต่อผลผลิตทุเรียนแต่ละระยะต่างกันเช่น หนอนกินดอก หนอนเจาะผล หนอนเจาะเมล็ดทุเรียน”



นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้ข้อมูลอีกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งผีเสื้อหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนเมื่อระบาดจะสร้างความเสียหายกับผลผลิตทุเรียนและภาพลักษณ์ของทุเรียนทำให้ทุเรียนยะลาไม่เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคและผู้ส่งออกปีนี้กรมส่งเสริมการ



เกษตรโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา จึงได้จัดกิจกรรม “แสงแรกแห่งฤดูทุเรียนยะลาปี 2567” ขึ้น ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ต.ตานะปะปุเต๊ะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา พื้นที่มีการใช้แสงไฟจัดการกับหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนมาตั้งแต่ปี 2558

“ทุกปีเราจะมีทุเรียนรู ถูกหนอนเจาะร้อยละ 15-20 ของผลผลิตที่ได้ เกษตรกรจะต้องทิ้งหรือไม่ก็จำหน่ายในราคาต่ำ จึงพยายามหาวิธีป้องกันปัญหาโดยการฉีดพ่นยาและสารเคมี แต่ผลที่ได้ไม่เป็นที่ไปตามแผน ทั้งยังมีค่าใช้จ่ายสูงที่เราเองก็ไม่ปลอดภัยประกอบกับพื้นที่ปลูกทุเรียนเป็นพื้นที่สูงบนภูเขาต้นทุเรียนอายุมาก ลำต้นสูงจัดการยาก ที่สำคัญสวนทุเรียนตั้งอยู่ใกล้แหล่งน้ำของชุมชนไม่สามารถใช้สารเคมีได้ แต่เมื่อมาสังเกตต้นทุเรียนที่อยู่ใกล้เสาไฟฟ้าริมถนน มีทุเรียนรูจากหนอนเจาะเมล็ดน้อยมาก จึงคิดว่าแสงไฟน่าจะมีส่วนลดหนอนเจาะเมล็ดทุเรียน เพราะแม่ของหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนคือผีเสื้อ

กลางคืน ซึ่งจะบินจากพื้นดินขึ้นไปวางไข่ที่ผลทุเรียนตอนกลางคืนเมื่อต้นทุเรียนอยู่ที่สว่าง การวางไข่จึงน้อยกว่าสวนอยู่ในที่มืด”

นายอุทัย หงส์เพชร เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนใน อ.บันนังสตา เกษตรกรผู้ริเริ่มการใช้แสงไฟจัดการกับหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนเล่าถึงที่มาของการเริ่มทดลองติดตั้งหลอดไฟที่ต้นทุเรียนตั้งแต่ปี 2558 และพบว่าปัญหาทุเรียนร่วงลดลง จึงได้เพิ่มพื้นที่ใช้แสงไฟในสวนทุเรียนทั้ง 15 ไร่

สำหรับช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการเปิดไฟ อุทัยแนะนำต้องเปิดเมื่อเริ่มมืดหรือหมดแสงสว่างของกลางวันไปจนถึงเริ่มมีแสงสว่างของวันใหม่ เวลาโดยประมาณคือ 18.00-06.00 น. และต้องเปิดไฟตั้งแต่ช่วงผลเล็กเปิดไปจนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิต แต่ถ้าจะป้องกันหนอนเจาะดอกด้วยให้เปิดไฟตั้งแต่ช่วงดอกระยะมะเขือพวง

การใช้แสงไฟให้ได้ผลดีต้องคำนึงถึงความ



ทั่วถึงของแสงด้วย เพราะหากมีพื้นที่ที่แสงสว่างไปไม่ถึงและบริเวณที่มีเงาจากทรงพุ่มหรือเงาจากสิ่งอื่นๆบังแสง ผลผลิตก็จะเสียหาย สำหรับหลอดไฟที่เกษตรกรใช้ไล่แมลงมีเลือกกลางคืนจะใช้หลอดไส้ แสงสีขาวหรือแสงสีเหลืองส้ม ประสิทธิภาพในการป้องกันไม่แตกต่างกัน

และเมื่อลองเปรียบเทียบต้นทุนการป้องกันปัญหาหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนในพื้นที่ 15 ไร่ โดยวิธีการใช้แสงไฟ อุทัยพบว่ามียาใช้จ่ายเพียงแคปีละ 12,000 บาท แต่หากใช้การฉีดพ่นสารเคมี จะมีค่าใช้จ่ายปีละ 125,000 บาท.

ชาติชาย ศิริพัฒน์

ปริมาณน้ำเขื่อนป่าสักพอใช้-งดทำนา

นายชูพงศ์ อิศรัตน์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ป่าสักชลสิทธิ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ต.หนองบัว อ.พัฒนา นิคม จ.ลพบุรี มีปริมาณน้ำที่เก็บกักอยู่ที่ 258.12 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ ร้อยละ 26.37 ซึ่งได้มีการระบายลงสู่ท้ายเขื่อนที่ใช้ในการรับชมาระบบนิเวศและใช้ในการอุปโภคบริโภค วันละ 2.5 ล้านลูกบาศก์เมตร จากการคาดการณ์การจัดสรรน้ำในช่วงฤดูแล้งในปีที่ผ่านมา ปีนี้ก็เช่นกัน จะสามารถผ่านในช่วงฤดูแล้งนี้ไปได้ที่จะใช้ในการอุปโภคบริโภค เนื่องจากปริมาณน้ำที่มีอยู่ในตัวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ปัจจุบันเป็นไปตามที่ได้มีการคาดการณ์ไว้

ทั้งนี้ ก็จะเข้าฤดูฝนในวันที่ พฤษภาคม น้ำก็จะไหลมาสู่เขื่อนป่าสัก ก็ต้องใช้เวลาประมาณ 3 เดือน โดยน้ำที่เหลืออยู่ในตัวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ก็เพียงพอที่ใช้ในการบริหารจัดการให้กับประชาชนได้อย่างแน่นอน แต่ถึงอย่างไรก็ดี ขอให้เกษตรกรที่ทํานาปรังได้งดการทำนาต่อเนื่อง เพราะการทำงานต้องใช้น้ำมาก เพื่อที่จะได้มีการใช้น้ำที่มีเหลืออยู่ในการจัดการอุปโภคบริโภค นอกจากนี้ ที่มีฝนลงมาก็ขอให้ประชาชนได้เก็บกักน้ำ ในลักษณะที่มีอยู่ไว้ใช้ที่จะเป็นการช่วยประหยัดน้ำอีกทางหนึ่ง ทั้งนี้ ทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์จะมีการบริหารจัดการน้ำให้ดีที่สุดตามนโยบายและแผนของทางกรมชลประทานกำหนด.

สเปก 10 พันธุ์ข้าวใหม่ปลูกง่าย ผลผลิตเพิ่มตอบโจทย์ดีมานด์ตลาด

● **ยุพิน พงษ์ทอง**
กรุงเทพธุรกิจ

“การทำนาสะอาด” หรือ “การทำนาอย่างประณีต” คือการใช้วิธีการปักดำ การหยอด แทนการหว่าน ผลที่ได้คือสินค้าไม่ล้นตลาดและได้ราคาดี แต่วิธีการนี้ก็ต้องอาศัย “เมล็ดพันธุ์ที่ดี” ด้วย ภูมิรัฐกิตติ ของทีพีย อธิปไตย กรมการข้าว เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 พระชนมพรรษา 72 พรรษา กรมการข้าว น้อมสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกร ผู้ปลูกข้าว กรมการข้าวเตรียมการ จะรับรองพันธุ์ข้าว ในปี 2567 ช่วงเดือน เม.ย. จำนวน 10 พันธุ์

ข้าวทั้ง 10 สายพันธุ์ให้ผลผลิต อย่างน้อย 1,000 กิโลกรัม(กก.) ต่อไร่ ตอบความต้องการของเกษตรกร ผู้บริโภค และผู้ประกอบการ ส่วนการรับรอง พันธุ์ข้าวของไทย หลังจากนี้จะใช้ ระยะเวลา เพียง 3 เดือนเท่านั้น จากเดิมที่ใช้เวลา 1-2 ปี ซึ่งไม่ทันต่อ ความต้องการของเกษตรกรและตลาด

โดยกลไกที่จะส่งผลให้รับรองพันธุ์ข้าว ได้เร็วขึ้นนั้น

กรมการข้าวอยู่ระหว่างการพิจารณา และเสนอของบประมาณเพื่อสร้างห้องเย็น ใช้สำหรับจัดเก็บเมล็ดพันธุ์หลัก 3-4 แห่ง กระจายตามภูมิภาคต่างๆ ซึ่งจะสามารถ หยิบใช้เป็นพันธุ์ขยายได้ทันทีเมื่อต้องการใช้ เนื่องจากจำนวนบุคลากรและพื้นที่ปลูก ของกรมมีข้อจำกัดโดยมีกำลังการผลิตขณะนี้เพียง 1.25 แสนตัน แต่ความต้องการ ทั้งสิ้น 1 ล้านตัน

สำหรับ 10 เมล็ดพันธุ์ที่กรมการข้าว ประกาศรับรอง ประกอบด้วย 1.กข99 หรือ หอมคลองหลวง 72 เป็นข้าวเจ้าหอม พันธุ์นุ่มไม่ไวต่อช่วงแสง อายุเก็บเกี่ยว

เม.ย. 2567

กรมการข้าว

เตรียมรับรองพันธุ์ข้าว จำนวน 10 พันธุ์

ค.ค. 2567

จำหน่ายให้เกษตรกร

10 เมล็ดพันธุ์
ที่กรมการข้าวประกาศรับรอง

- กข 99 หรือ หอมคลองหลวง 72**
ผลผลิต 957 กก.ต่อไร่
- กข 103 หรือ หอมชัยนาท 72**
ผลผลิต 596 กก.ต่อไร่ (ต้านทานต่อโรคไหม้ + โรคขอบใบแห้ง)
- กข 105 หรือ เจ้าพระยา 72**
ผลผลิต 1,176 กก.ต่อไร่ (ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล)
- กข 107 หรือ พิษณุโลก 72**
ผลผลิต 1,070 กก.ต่อไร่
- กข 109 หรือ หอมพิบูลย์ 72**
ผลผลิต 1,086 กก.ต่อไร่
- กข 24 หรือ สกลนคร**
ผลผลิต 1,002 กก.ต่อไร่ (ต้านทานโรคไหม้ในระยะกล้า)
- กข 26 หรือ เชียงราย 72**
ผลผลิต 1,152 กก.ต่อไร่ (ต้านทานต่อโรคไหม้)
- กข 1 หรือ วังทอง 72**
ผลผลิต 953 กก.ต่อไร่ (ต้านทานต่อโรคไหม้)
- กข 1 หรือ สบึง 72 เป็นข้าวสาลี**
ผลผลิต 569 กก.ต่อไร่ (คุณภาพของโปรตีน)
- หอมหัวหอม 35 หรือระพี 72**
ทุ่งสุกมีกลิ่นหอม มีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย

ที่มา : กรมการข้าว กรุงเทพธุรกิจ 15/4/2567

115 วัน ให้ผลผลิต 957 กก.ต่อไร่ แนะนำ ปลูก ในพื้นที่นาชลประทานภาคกลาง ภาคเหนือตอนล่าง และภาคเหนือตอนบน ข้อควรระวัง ค่อนข้างอ่อนแอต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล อ่อนแอต่อโรคไหม้และโรคขอบใบแห้ง

2.กข103 หรือ หอมชัยนาท 72 เป็นข้าวเจ้าหอมพันธุ์นุ่มไวต่อช่วงแสง อายุเก็บเกี่ยวออกดอกประมาณวันที่ 15 ต.ค. อมีโลสต่ำ (17.3 เปอร์เซ็นต์) ผลผลิตเฉลี่ย 596 กก.ต่อไร่ ให้ผลผลิต 875 กก.ต่อไร่ แนะนำปลูก ในพื้นที่หน้าฝนภาคเหนือตอนล่างและภาคกลาง ต้านทานต่อโรคไหม้ และโรคขอบใบแห้ง ในเขตภาคกลาง ข้อควรระวัง ค่อนข้างอ่อนแอต่อโรคไหม้และโรคขอบใบแห้ง

3.กข105 หรือเจ้าพระยา 72 เป็นข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสง อายุเก็บเกี่ยว 100-110 วัน (หว่านน้ำตม) และ 110-116 วัน (ปักดำ) ให้ผลผลิต 1,176 กก.ต่อไร่ ต้านทานโรคขอบใบแห้ง และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ท้องไข่น้อย แนะนำปลูกในพื้นที่นาชลประทาน ภาคเหนือตอนล่างและภาคกลาง ข้อควรระวัง ค่อนข้างอ่อนแอต่อโรคไหม้

4.กข107 หรือ พิษณุโลก 72 เป็นข้าวเจ้า พันธุ์แข็งหอม ไม่ไวต่อช่วงแสง อายุเก็บเกี่ยว 107 วัน (ฤดูนาปี) และ 108 วัน (ฤดูนาปรัง) เมื่อปลูกโดยวิธีปักดำ ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ทนน้ำท่วมฉับพลันปานกลาง ให้ผลผลิต 1,070 กก.ต่อไร่ แนะนำ ข้อควรระวัง อ่อนแอต่อโรคไหม้ โรคขอบใบแห้ง และ

เพลี้ยกระโดดหลังขาว

5.กข109 หรือหอมพัทลุง 72 เป็นข้าวเจ้าหอมพื้นนุ่มไม่ไวต่อช่วงแสง อายุเก็บเกี่ยว (102 วัน วิธีหว่านน้ำตม และ 112 วัน วิธีปักดำ) ให้ผลผลิตสูงสุด 1,086 กก.ต่อไร่ แนะนำปลูกพื้นที่นาชลประทานภาคใต้ ข้อควรระวัง อ่อนแอต่อโรคไหม้ ขอบใบแห้ง และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

6.กข24 หรือสกลนคร เป็นข้าวเหนียวไวต่อช่วงแสง ปลูกได้เฉพาะฤดูนาปี ออกดอก 50 %ประมาณวันที่ 21 ต.ค. เก็บเกี่ยวประมาณวันที่ 23 พ.ย. ผลผลิตเฉลี่ย 663 กก.ต่อไร่ ให้ผลผลิตสูงสุด 1,002 กก.ต่อไร่ มีลำต้นเตี้ยต้านทานการหักล้มดี ต้านทานโรคไหม้ในระยะกล้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ข้อควรระวัง อ่อนแอต่อโรคไหม้คอรวง ขอบใบแห้ง แมลงบัว และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และ กข18

7.กข26 หรือเชียงราย 72 เป็นข้าวเหนียวไม่ไวต่อช่วงแสง อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 130 วัน ให้ผลผลิต 1,152 กก.ต่อไร่ ต้านทานต่อโรคไหม้ระยะกล้าในภาคเหนือตอนบน แนะนำปลูกพื้นที่นาชลประทานภาคเหนือตอนบน ข้อควรระวัง อ่อนแอต่อโรคไหม้คอรวง ขอบใบแห้ง แมลงบัว เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและเพลี้ยกระโดดหลังขาว

8.กขจ1 หรือวังทอง 72 เป็นข้าวญี่ปุ่นหรือจAPONIKAไม่ไวต่อช่วงแสง อายุเก็บเกี่ยว 98-113 วัน (นาปี และ 105-123 วัน(นาปรัง) เมื่อปลูกโดยวิธีปักดำให้ผลผลิต953กก.ต่อไร่ ต้านทานต่อโรคไหม้ แนะนำปลูกพื้นที่นาชลประทานในเขตภาคเหนือตอนบนและล่าง

ข้อควรระวังอ่อนแอต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และเพลี้ยกระโดดหลังขาว

9.กขส1 หรือสะเมิง 72 เป็นข้าวสาลีอายุเก็บเกี่ยวประมาณ 89 วันเมื่อปลูกโดยวิธีโรยเป็นแถว ผลผลิตสูงถึง 569 กก.ต่อไร่คุณภาพของโปรตีนเหมาะสมสำหรับทำแป้งขนมปัง มีค่าความหนืดสูงสุด แนะนำปลูกภาคเหนือตอนบน ข้อควรระวัง การปลูกล่าช้าอาจทำให้เกิดโรคใบจุดสีน้ำตาล

10.หอมหัวบอน 35 หรือกระบี่ 72 เป็นข้าวไร่ไวต่อช่วงแสง อายุวันออกดอกระหว่าง 21 ก.ย.-17 ต.ค. ข้าวหุงสุกมีกลิ่นหอมเหมือนเผือก มีคุณภาพการหุงต้มและรับประทานดี มีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายคือ Gamma Oryzanol และ Total antioxidant ค่อนข้างสูง ต้านทานโรคไหม้ในระยะกล้า แนะนำปลูกในสภาพไร่แซมยางพาราและปาล์มน้ำมัน ที่ปลูกใหม่ อายุ 1-3 ปี ในภาคใต้ ข้อควรระวัง อ่อนแอต่อโรคขอบใบแห้งและเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

สำหรับพันธุ์ข้าวใหม่ จะจำหน่ายให้เกษตรกรใช้ปลูกได้ตั้งแต่เดือนต.ค. นี้เป็นต้นไป เพื่อเดินทางพัฒนาคุณภาพข้าวและชีวิตชาวนาไทยที่ตอบโจทย์ดีมานด์ตลาด

แล้งกระทบผลผลิตปาล์ม รัฐหันเกลี้ยความช่วยเหลือ

ภาวะภัยแล้งที่ต่อเนื่องมาหลายปีทำให้ผลผลิตปาล์มของไทยลดลง
อุตสาหกรรมปาล์มมาขึ้นอยู่ที่กิโลละ 5 บาท ยืนยัน...ผลผลิตน้ำมัน
ปาล์มรายเดือนและสต็อกน้ำมันปาล์มยังมากพอสำหรับการบริโภค
ภาคครัวเรือน อุตสาหกรรม และแปรรูปเป็นพลังงาน โดยการส่งออก
มีปริมาณไม่มาก ส่วนปัญหาใหญ่ของเกษตรกรสวนปาล์มคือต้นทุน
ที่สูง เเปอร์เซ็นต์น้ำมันจากผลปาล์มที่ได้ต่ำกว่าคู่แข่งอย่างมาเลเซีย
ทำให้การแข่งขันเรื่องการส่งออกสู่มาเลเซียไม่ได้ทั้งในเรื่องราคาและ
เปอร์เซ็นต์น้ำมัน ขณะที่รัฐบาลไทยยกเลิกเงินชดเชยช่วยเหลือการ
ส่งออกน้ำมันปาล์มและย้ำอย่างเดียวว่าชาวสวนต้องลดต้นทุนให้ได้
ต้องเพิ่มผลผลิตให้ได้ โดยที่ภาครัฐแทบไม่ช่วยแนะนำแนวทางที่
เป็นไปได้จริงๆ พร้อมแจง...เกษตรกรสวนปาล์มตั้งความหวังว่าใน
อนาคตโลกจะมีการใช้น้ำมันปาล์มในเชิงพลังงานมากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้
ชาวสวนปาล์มอยู่ดีกินดีกว่าทุกวันนี้

อ่านต่อหน้า 4

แล้งกระทบผลผลิตปาล์ม

มนัส พุทธิรัตน์

ประธานสมาพันธ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันแห่งประเทศไทย

และในฐานะกรรมการ คณะอนุกรรมการบริหารจัดการสมดุลงาน้ำมันปาล์ม

◆ สถานการณ์ปาล์มในไทยขณะนี้

ภาพรวมยังทรงอยู่ อาจจะลดลงนิดหน่อย ปรับขึ้นปรับลงอยู่ ด้วยสภาวะของ
จำนวนปาล์มที่ออกมาสู่ตลาด เนื่องจากเกิดภัยแล้งมาหลายปีและปีนี้ก็แล้งพอ
สมควร ปาล์มไม่ได้ออกมาเยอะ ยังพอใช้ในประเทศ ราคายังสามารถยืนได้อยู่
ระหว่าง 5 บาท คงไม่ต่ำกว่านี้ และอาจปรับขึ้นไป 6 บาท แล้วแต่ความต้องการใช้
น้ำมันปาล์ม

◆ความต้องการปาล์มในประเทศเป็นอย่างไร

เราพอใช้อยู่แล้ว ต่อเดือนประมาณ 2 แสนตันต้นๆ รวมทั้งการใช้ในพลังงานอุตสาหกรรม และบริโภคประมาณ 1 แสนกว่าตัน ส่งออกได้นิดเดียว ไม่ได้เยอะ เดือนนี้ถ้าผลผลิตปาล์มออกมาเยอะตามที่คาดการณ์ก็ถือว่าเพิ่มขึ้นพอสมควร จาก 1-1.2 ล้านตัน ตอนนี้อาจจะเพิ่มขึ้นมาเป็น 1.4 ล้านตัน ทำให้ปริมาณสต็อกของปาล์มที่เหลืออยู่ประมาณ 2 แสนกว่าตัน ยังไม่ถึง 3 แสนตัน ก็ไม่น่าจะวิกฤต

ตอนนี้ก็มาดูว่าการส่งออกเป็นอย่างไร สามารถผลักดันส่งออกได้แค่ไหน อยู่ที่ราคา ถ้าปาล์มออกมาได้ราคาน้อย อาจจะไปต่างประเทศได้ ก็คงจะส่งออกได้ ก็ไม่น่าเป็นห่วง ทั้งนี้ ตัวปาล์มเป็นพืชเศรษฐกิจที่เป็นตัวสำคัญสร้างจีดีพีระดับรากหญ้า เกษตรกรสวนปาล์มมี 6 ล้านกว่าไร่ แต่ปีนี้เนื่องจากผลปาล์มออกมาน้อย แต่ละสวนออกมาน้อย เกิดจากสภาวะภัยแล้ง ถ้าการบริหารจัดการดีและราคาอยู่อย่างนี้ก็ น่าจะสร้างรายได้ให้ครอบครัวได้ เลี้ยงครอบครัวได้ สร้างจีดีพีได้ ก็อยู่ที่ภาครัฐว่าจะบริหารจัดการ ผลักดันให้ส่งออกได้แค่ไหน แล้วราคาจะลงไปหรือไม่ ก็ต้องอาศัยพลังงานเป็นหลัก ถ้ารัฐมนตรียังไม่ยกเลิกการสนับสนุนน้ำมันชีวภาพ คิดว่าราคาปาล์มน่าจะดีอยู่อย่างนี้

◆ราคาปาล์มวันนี้ ถือว่าเกษตรกรพอใจแล้ว

เกษตรกรอยากจะได้มากกว่านี้อยู่แล้ว เพราะผลผลิตในสวนน้อยลง แต่ด้วยการอ้างเหตุผลว่าไทยผลิตได้เปอร์เซ็นต์น้ำมันต่ำกว่าต่างประเทศ คือเราเก็บเกี่ยวผลผลิตมาแล้ว โรงงานผลิตได้อยู่ที่ 16-18% สูงสุด แต่ของมาเลเซียอยู่ที่ 19-22% คือมาเลเซียเขาผลิตได้อย่างนั้น แต่ของไทยที่ต่างประเทศเขาอ้างจะมาจากอะไร ก็ต้องไปติดตามกันดูว่าทำไมเราทำเปอร์เซ็นต์น้ำมันขึ้นไม่ได้ ทำไมราคาปาล์มของ

เกษตรกรต่ำ ตัวนี้เราทำมีมาตรการห้ามแยกรวง ห้ามทำปาล์มร่วงผิดธรรมชาติ คือไปเจตนาทำให้มันร่วง แล้วไปทำในระบบเปอร์เซ็นต์น้ำมันในโรงงานที่เขาซื้อปาล์มทะเลาะเข้าไปแล้ว มันผลิตเปอร์เซ็นต์ไม่ได้สูงขึ้น

ที่เราทำกันจริงจัง เปอร์เซ็นต์น้ำมันปาล์มมันขึ้นไปถึงกว่า 20% แต่ตอนนี้มันกลับลดลงด้วยสภาวะภัยแล้ง ส่วนข้ออ้างของกลุ่มโรงงาน เราก็ต้องตามไปดูว่ามันจริงเท็จแค่ไหน ตอนนี้ทางคณะกรรมการฯ ปรับสมดุลพยายามที่จะติดตามดูว่าจะทำให้เปอร์เซ็นต์มันขึ้นมาได้อย่างไร เพื่อจะรักษาระดับราคาไม่ให้มันต่ำไปกว่านี้ เพราะต้นทุนเราก็กองสูงอยู่

◆ต้นทุนตอนนี้เท่าไร

เมื่อหลายปีที่แล้ว ทางสำนักงานเกษตรให้ไว้ 3.38 บาท แต่ตอนนี้คิดว่าทะลุไป 4 บาทต้นๆ 4.25 บาท หรือ 4.50 บาท แล้วแต่พื้นที่ เพราะปุ๋ยมันแพง ตอนนี้ลูกหนึ่งยังเป็นพันอยู่เลย

◆การที่จะกลับไปเห็นราคา 10 บาท เหมือนกับปี 2564-2565 เป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน

ตอนนั้นมันวิกฤตหลายอย่าง วิกฤตสงคราม วิกฤตโลก แล้วภัยพิบัติธรรมชาติก็เกิดขึ้นเยอะ น้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันข้าวโพด น้ำมันทานตะวันมันผลิตได้น้อย ปาล์มเป็นไม้ยืนต้นที่สามารถสร้างน้ำมันได้ตลอด พอขาดแคลน ต่างประเทศเขาต้องการเราก็สามารถส่งออกได้ คิดว่าให้อยู่ได้ 7 บาทก็โอเคแล้ว ผู้บริโภคก็ไม่เดือดร้อนตอนนี้ถ้าหันไปดูน้ำมันปาล์มจะอยู่ที่ขวดละ 44-47 บาท ผู้บริโภคยิ้ม เพราะน้ำมันอื่นแพง

◆การส่งออกเป็นอย่างไร

ตอนนี้เราส่งออกได้น้อยมาก เนื่องจากเปอร์เซ็นต์มันน้อยทำให้ราคาสูง เราส่งออกได้น้อย สู้กับต่างประเทศไม่ได้ แต่ทุกประเทศ มาเลเซียอะไรอย่างนี้ สตีอกก็เหลือน้อย มาเลเซียเหลือสตีอกไม่ถึง 2 ล้านตัน อินโดนีเซียก็ไม่ได้มีสตีอกเยอะ ของไทยสตีอก 2.5 แสนตัน การจะส่งออกได้หรือไม่ได้อยู่ที่ว่าราคาในไทยเท่าไร ราคาไทยสูงกว่าต่างประเทศหรือเปล่า สูงกว่ามาเลเซีย อินโดนีเซียหรือไม่ ถ้าสูงกว่าเราก็ไปสู้เขาไม่ได้ ขณะที่มาเลเซียถ้าเปรียบเทียบกับเงินไทยอยู่ที่ 31-33 บาท แต่ของไทย 33-34 บาท ของเราสูง พอส่งออกก็ไม่มีกำไรชดเชย ซึ่งตอนนี้ภาครัฐไม่ได้ชดเชยสนับสนุนการส่งออกโดยให้ค่าบรรทุกที่จะส่งออกเพื่อช่วยเกษตรกร ตอนนี้ไม่ได้มีการชดเชยช่วยเหลือเพื่อส่งออก เพราะต้องรอว่าราคาในประเทศ ราคาต่างประเทศใกล้เคียงกัน ตอนนี้ก็กำลังรออยู่ เพราะเดือนเมษายนผลผลิตจะออกมา 1.4-1.5 ล้านตัน

◆อินโดนีเซียจะยกเลิกมาตรการห้ามส่งออกน้ำมันปาล์ม ไทยจะได้รับผลกระทบอะไรไหม

อินโดนีเซียมีประชากรเยอะมาก เขาต้องดูแลประชากรเขา ซึ่งเขาจะไปเอาน้ำมันทานตะวันมาใช้ก็มีราคาแพง ผู้บริโภคเขาเชื่อว่ารัฐบาลของเขาจะต้องดูแลประชากรเป็นหลัก เพราะปีนี้ไม่ว่าอินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย ได้ผลผลิตปาล์มน้อยลงซึ่งผลผลิตของไทยที่คาดว่าจะอยู่ที่กว่า 18 ล้านตัน แต่ส่วนตัวเชื่อว่าไม่น่าจะเกิน 17 ล้านตัน ถ้าเป็นซีพีโอ (น้ำมันปาล์มดิบ) อยู่ที่ 3 ล้านกว่าตัน ใช้บริโภค ผลักดันส่งออกส่วนหนึ่ง ไทยก็น่าจะอยู่ได้ ทำให้ราคามันยืนอยู่ได้ระดับนี้

◆โลกกำลังใช้รถยนต์อีวีมากขึ้น ในไทยมีการซื้อรถไฟฟ้ากันมากมาย การใช้ไบโอดีเซลก็คงจะน้อยไปด้วย ตรงนี้จะกระทบและทำให้เราจะต้องรีบเตรียมรับมือเรื่องเหล่านี้ได้อย่างไร

เราทำอยู่ เราพยายามเพิ่มปริมาณเปอร์เซ็นต์น้ำมันปาล์มเพิ่มขึ้น โดยห้ามแยก ร่วง คือไปทำให้มันร่วง ทำให้เปอร์เซ็นต์น้ำมันปาล์มน้อยลง ถ้าเปอร์เซ็นต์น้ำมันปาล์มเราดี เราส่งออกได้อยู่แล้ว ขณะที่ถั่วเหลือง ข้าวโพด ทานตะวัน ผลผลิตคงไม่ได้ดี เพราะเกิดภัยพิบัติเยอะ ปาล์มเท่านั้นที่เชื่อว่าจะเลี้ยงประชากรโลกได้ ดังนั้น ถึงปาล์มจะออกมาเยอะ ใช้รถอีวีมันก็มีปัญหา ใช้ไบโอดีเซลมันช่วยลด PM

2.5 ซึ่งปาล์มเราก็ช่วย ปัจจุบันเราก็ใช้น้ำมันชีวภาพ ที่ต่างประเทศสหภาพยุโรป เขาก็พยายามใช้น้ำมันพวกนี้ ไม่ว่าถั่วเหลืองเขายังเอามาทำน้ำมัน B น้อยเลย เพื่อไปลดภาวะ PM 2.5 และภาวะโลกร้อน คือร้อนจริงๆ เชื่อว่าน้ำมันปาล์มยังไปได้

ขณะที่รถอีวียังมีปัญหา ไฟฟ้าใช้น้ำมัน ก็ยังใช้ผลิตโดยใช้น้ำมันดีเซล หรือน้ำมันอะโรมาผลิตอยู่ เกิดมลพิษ เกิดความร้อน มันยังมีค่าใช้จ่ายอย่างอื่นมา ฉะนั้นจำเป็นต้องไปใช้น้ำมันปาล์มถึงจะลดลง ก็ต้องไปใช้ในการผลิตไฟฟ้าเพื่อจะมาใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์ คือพลังงานแสงแดดก็ไม่นิ่ง พลังงานลมก็ไม่นิ่ง แล้วจะเอาไฟฟ้า จะใช้น้ำมันปิโตรเลียม เมื่อไหร่มันก็เกิดภาวะ PM อยู่แล้ว เชื่อว่าน้ำมันปาล์มยังอยู่ได้ แต่ตอนนี้แค่รอๆ ว่าที่ไปนำน้ำมันอะไร ตอนนี้เขายังไม่ยอมให้ใช้น้ำมันซีพีโอที่เขาให้ใช้น้ำมันเก่าที่เอามาแล้วไปผลิต เรารอว่าสักวันหนึ่งมันไม่พอแน่นอน ก็ต้องใช้ซีพีโอ พอดีซีพีโอมันช่วยก็คงดีขึ้น ไทยยังต้องอาศัยปาล์มน้ำมันมาพยุงเศรษฐกิจอยู่แล้ว

◆ เรื่องของกระบวนการอะไรต่างๆ ที่ใช้ปาล์มเข้าไปช่วยในการผลิตพลังงานสะอาดที่ดีกว่าพลังงานไฟฟ้าก็น่าจะดีขึ้น

ใช้ ทางด้านผงซักฟอก เรื่องน้ำมันหม้อแปลงอะไร ถ้ายังใช้น้ำมันปิโตรเลียมมาผลิตมาใช้อยู่ เป็นน้ำมันหล่อลื่นอะไร มองว่าสักวันหนึ่งมันต้องใช้ใช้น้ำมันปาล์ม ที่เป็นไม้ยืนต้นที่ให้ผลผลิตไปเป็นน้ำมันมันเยอะมาก แต่ก็อยากจะเตือนเกษตรกรว่าให้ดูพื้นที่ตัวเองว่ามีน้ำมีความชื้นพอหรือไม่ที่จะไปปลูก ถ้าผลผลิตมันต่ำไม่ถึง 3,000 ต่อไร่ต่อปี ปลูกก็มีปัญหา เพราะต้นทุนสูง ยิ่งผลผลิตน้อย ต้นทุนก็ยิ่งสูง ภาครัฐพูดอย่างเดียวว่าลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต ส่วนตัวไม่ทราบ ถ้าลดต้นทุนแล้วผลผลิตจะเพิ่มอย่างไร ปลอดภัย ปลอดภัยอย่างนี้ ไม่รู้จะลดอย่างไรแล้ว แต่ถ้าเราสามารถทำให้เปอร์เซ็นต์น้ำมันเพิ่มขึ้น เราก็สามารถทำปาล์มได้

เอกชนรุมค้าน'แบงก์ชาติ' 'ดอกเบียสูง'กำลังซื้อทรุดต้นทุนพุ่ง

เอกชนรุมถล่ม ธปท. “ไม่ลดดอกเบีย” ขณะที่เศรษฐกิจอ่อนแรง รัฐบาลดันแบงก์รัฐ “EXIM-ธอส.” ออกโรงลดดอกเบียเงินกู้สวนมติ กนง. สมาพันธ์เอสเอ็มอี เปิดข้อมูลฆ่าแหละ 4 ข้อเท็จจริง ดัชนีเชื่อมั่นธุรกิจ ธปท.ใช้เป็นเหตุผล “ตรึงดอกเบีย” ตั้งคำถามความน่าเชื่อถือกลุ่มตัวอย่าง SMEs แค่ 254 ราย เป็นตัวแทนเอสเอ็มอีทั้งประเทศ 3 ล้านราย ส.อ.ท.ชี้ภาวะต้นทุนสินค้าเพิ่มขึ้น แกรมราคาน้ำมันมีแนวโน้มพุ่งต่อ เตรียมขึ้นราคาสินค้ารอบใหม่ ภาคก่อสร้างซัดดอกเบียแพงลูกหนี้ผ่อนบ้านเหนื่อย โจทย์ใหญ่แบงก์ปฏิเสธรปล่อยกู้บ้านต่ำ 3 ล้านบาท

9

เอกชนรุมค้าน 'แบงก์ชาติ'

(ต่อจากหน้า 1)

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 มีมติ (5 ต่อ 2) คงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 2.5% ถือว่าสร้างความผิดหวังให้หลายฝ่าย โดยเฉพาะลูกหนี้และภาคธุรกิจเอกชน เพราะรอบนี้ก่อนการประชุม ทั้งศูนย์วิจัยของธนาคารไทยพาณิชย์-กรุงไทย และซีไอเอ็มบี ไทย คาดว่าในการประชุม กนง.ครั้งนี้จะมีการลดดอกเบี้ยลง 0.25% เนื่องจากมองว่าระยะสั้นเศรษฐกิจยังชะลอตัวมากกว่าคาด และการลดดอกเบี้ยก็เป็นการปรับสมดุลเศรษฐกิจไทยใหม่ให้สอดคล้องกับศักยภาพเศรษฐกิจไทยที่ต่ำลง

แบงก์รัฐออกโรง “ลดดอกเบี้ย”

ทั้งนี้ หลังจากการประชุม กนง. ประกาศมติคงดอกเบี้ยนโยบาย 2.50% ซึ่งไม่สอดคล้องกับนโยบายของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลัง ทำให้วันต่อมา (11 เมษายน) มีสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ 2 แห่ง คือ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้า

แห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ออกมาประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยและเอสเอ็มอี เป็นการส่งสัญญาณสวนกับมติของ กนง.ทันที ดร.รัชนี วรกิจโกศาทร กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK กล่าวว่า ธนาคารประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ย Prime Rate (อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับลูกค้าทั่วไป และลูกค้า SMEs) ลง 0.15% ต่อปี จาก 6.75% เหลือ 6.60% ต่อปี มีผลตั้งแต่ 18 เมษายน 2567 โดยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งนี้เป็นการขานรับนโยบายของรัฐบาล เพื่อช่วยลดภาระผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SMEs ขณะที่นายกมลภพ วีระพละ กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลและกระทรวงการคลัง ในการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้าและประชาชน ธอส. ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยขั้นต้น (MRR) 0.105% ต่อปี จากเดิม 6.90% ต่อปี ลดลงเหลือ 6.795% ต่อปี ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 เมษายน 2567 เป็นต้นไป เพื่อเป็นของขวัญเนื่องในวันปีใหม่ไทย ให้กับลูกค้าและประชาชน ให้มีภาระ



เกรียงไกร เรียงรกุล

ค่าใช้จ่ายลดลง โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง ให้มีเงินเหลือเพียงพอในการดำรงชีพได้มากขึ้น ซึ่งการลดอัตราดอกเบี้ย MRR ในครั้งนี้ของ ธอส. ถือว่าต่ำที่สุดในระบบสถาบันการเงินในปัจจุบัน **คลังอ่วมลูกหนี้ กู้บ้านผ่อนไม่ไหว** นอกจากนี้ นายพรชัย สุริยะเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า เมื่อ กนง.ยังไม่ปรับลดดอกเบี้ยกระทรวงการคลังจึงได้ขอให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจที่มีสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ได้แก่ ธอส. ธนาคารออมสิน

ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachat Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,350

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: จันทร์ 15 - พุธ 17 เมษายน 2567

ปีที่: 46

ฉบับที่: 5662

หน้า: 1(บนซ้าย), 9

Col.Inch: 42.11

Ad Value: 56,848.50

PRValue (x3): 170,545.50

คลิ๊ป: สีสี่

หัวข้อข่าว: เอกชนรุมค้าน'แบงก์ชาติ' 'ดอกเบี้ยสูง'กำลังซื้อทรุดต้นทุ่นฟุ้ง

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ดำเนินมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ในกลุ่มสินเชื่อกล่าวถึงเป็นพิเศษ (SM) และสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) โดยเฉพาะลูกหนี้ที่เป็นผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง เช่น การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ การตรึงหรือลดอัตราดอกเบี้ย เป็นต้น เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ให้สามารถกลับมาชำระหนี้ได้ตามปกติ รวมถึงลดโอกาสที่ลูกหนี้จะกลายเป็นลูกหนี้ NPL ในอนาคต

รวมทั้งให้จัดทำระบบแจ้งเตือนลูกหนี้ที่กำลังจะครบกำหนดชำระหนี้ในอัตราดอกเบี้ยคงที่ (Fixed Rate) เพื่อให้ลูกหนี้สามารถเจรจาขอปรับอัตราดอกเบี้ยใหม่กับธนาคารได้ และกำลังเตรียมออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้เพิ่มเติม ซึ่งจะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เร็ว ๆ นี้

เอสเอ็มอีถล่มแบงก์ชาติ

นายแสงชัย ธีรกุลวานิช ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ว่ามติ กนง. 5 ต่อ 2 ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 2.5% ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและประชาชนต้องขอบคุณ กนง. เสียข้าน้อย 2 เสียงที่ทำให้ความสำคัญกับความทุกข์ร้อนของเศรษฐกิจฐานราก

โดยประเทศไทยมีผู้ประกอบการรายย่อยกว่า 2.7 ล้านราย วิชากิจชุมชนอีกเกือบ 100,000 ราย และเกษตรกรอีกราว 7 ล้านครัวเรือน ต่างก็เผชิญมรสุมการเพิ่มขึ้นต้นทุนวัตถุดิบ ปัจจัยการผลิต พลังงาน ค่าครองชีพ อัตราดอกเบี้ยที่สูงมาอย่างต่อเนื่องนับปี ทำให้ภาระค่าครองชีพ ซีดความสามารถในการดำรงชีวิตและธุรกิจต่ำลง สะท้อนจากหนี้ครัวเรือนที่พุ่งสูงถึงร้อยละ 91 ของ GDP และผลกระทบต่อคุณภาพหนี้ หนี้ค้างชำระ หนี้เสีย และหนี้นอกระบบที่สูงขึ้น ทั้งที่อยู่อาศัย รถยนต์ ถูกยึด ดอกเบี้ยสินเชื่อส่วนบุคคลท่วม ดอกเบี้ยสินเชื่อธุรกิจพุ่ง สวนทางกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก และต้นทุนการเงินที่แท้จริงของสถาบันการเงิน

"ขณะที่บทบาทของ ธปท.ที่มีความสำคัญต่อการสร้างความเป็นธรรมกำกับดูแลสถาบันการเงินในระบบ ความเป็นธรรมของดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม และคุ้มครองทั้งประชาชนผู้ฝากเงิน ประชาชนผู้เป็นลูกค้านักสถาบันการเงินที่ต้องไม่ถูกเอาเปรียบจากความรู้ไม่เท่าทัน เคยลงไปสัมผัสสถานการณ์เศรษฐกิจบนท้องถนน ความเดือดร้อนของผู้ประกอบการชาวบ้านที่หาเขikinค่าหรือว่าเขาเผชิญพิษเศรษฐกิจ มีอะไรที่จำเป็นช่วยเหลือบรรเทาภาระหรือความต้องการที่แท้จริงในการประกอบอาชีพหรือไม่ อย่างไร"

ชำแหละ 4 ข้อ ข้อมูล ธปท.

นายแสงชัยกล่าวต่อว่า สิ่งที่ ธปท. ให้ข้อมูล สวนทางกับข้อมูลการสำรวจของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) อย่างมีนัยสำคัญ 4 เรื่อง คือ 1.กลุ่มตัวอย่างที่ ธปท. ใช้ในการสำรวจ BSI Special (ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ) กับผู้ประกอบการ SMEs เมื่อเดือนมีนาคม มีผู้ตอบแบบสอบถามเพียง 254 ราย ด้วยคำถามว่าท่านเผชิญอุปสรรคในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินมากขึ้นหรือไม่ อย่างไร ซึ่งเทียบกับ สสว. จัดทำดัชนีชี้วัดภาวะทางเศรษฐกิจสำหรับเอสเอ็มอีช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ใช้กลุ่มตัวอย่างกว่า 2,736 ราย ครอบคลุม 6 ภูมิภาค 25 สาขาธุรกิจ ทั้งภาคการค้า ภาคการบริการ ภาคการผลิต และภาคธุรกิจการเกษตร

"ความน่าเชื่อถือของกลุ่มตัวอย่าง 254 คน เทียบกับเอสเอ็มอีเกือบ 3 ล้านราย สะท้อนว่าที่มาของข้อมูล ว่าการกระจายระดับขนาดของ SMEs เพียงพอหรือไม่ กับการนำมาเป็นข้อมูลของ ธปท. มาตรฐาน ความเชื่อมั่น ความเป็นมืออาชีพทางเศรษฐกิจ และต้องปกป้องเสถียรภาพทางการเงิน ที่ไม่ใช่เอาใจแต่กลุ่มทุนใหญ่ โดยไม่ใส่ใจกับข้อมูลหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีบทบาทในระดับเดียวกัน"

2.ธปท.ให้ข้อมูลว่า สินเชื่อธุรกิจชะลอลง ส่วนหนึ่งมาจากการชำระคืนหนี้ แต่จากข้อมูลแปลได้อีกด้านว่า

สินเชื่อธุรกิจโตติดลบ -1.1% ต่ำสุดในรอบ 5 ปี โดยสินเชื่อเอสเอ็มอีวงเงินต่ำกว่า 500 ล้านบาท ติดลบถึง -5.1% นั้นหมายความว่า อัตราการปล่อยสินเชื่อลดลง โดยเฉพาะเอสเอ็มอี 3.ดัชนีความเชื่อมั่นเอสเอ็มอีของ สสว. พบว่า ความเชื่อมั่นลดลงจากรอบก่อนหน้าทุกภูมิภาค ยกเว้นภาคตะวันออก เชียงเหนือเท่าเดิม และลดลงในทุกภาคธุรกิจคือ ทั้งภาคการผลิต, ภาคการค้า และภาคบริการ ยกเว้นภาคธุรกิจการเกษตร +0.5 เมื่อข้อมูลเศรษฐกิจ ธปท. กับ สสว. มีความแตกต่าง และไม่สอดคล้องกัน แต่ข้อมูล สสว.ที่มีความละเอียดสะท้อนสถานะเศรษฐกิจฐานรากได้ชัดเจนมากกว่า

4.การสำรวจของ สสว.พบว่า เอสเอ็มอีร้อยละ 35.3 ต้องการให้ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้, ร้อยละ 28.2 ต้องการเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งทุน เป็นต้น ซึ่งผลสำรวจตรงข้ามกับ ธปท. ที่ตัวเลขออกมามีเอสเอ็มอีสะท้อนปัญหาดอกเบี้ยสูงเพียงร้อยละ 12 ในภาคการผลิต และกลุ่มที่ไม่ใช่ภาคการผลิตร้อยละ 22

ส.อ.ท. ต้นทุ่นฟุ้งจ่อขึ้นราคาสินค้า

ด้านนายเกรียงไกร เขียวรุฒ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่าการคงดอกเบี้ยนโยบาย ส่วนหนึ่งมองว่า กนง.รอดูท่าทีของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) และก็คาดว่าในช่วงครึ่งปีแรก เฟดจะยังไม่มีการปรับลดดอกเบี้ยแน่นอน ดังนั้นไทยก็น่าจะมีแนวทางเดียวกัน

อย่างไรก็ตาม แนนอนว่าภาคเอกชนต้องการให้ลดดอกเบี้ย เพื่อเป็นการเพิ่มกำลังซื้อในประเทศ บวกกับนโยบายดิจิทัลวอลเลตที่กำลังจะเกิดขึ้น ยิ่งจะส่งผลบวกต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ

"เมื่อทุกอย่างไม่ได้ถูกคลี่คลาย แถมราคาน้ำมันก็มีแนวโน้มจะพุ่งไปแตะ 100 เหรียญ/บาร์เรล ยิ่งซ้ำเติมต้นทุนที่ผู้ประกอบการต้องแบกรับจากปัจจัยหลาย ๆ อย่าง ในท้ายที่สุดก็จะส่งผลต่อราคาสินค้าที่อาจต้องปรับขึ้นตามมา ตอนนี้เรายังอั้นราคาสินค้าไว้ได้อีก 3-6 เดือน แต่ถ้าเมื่อไรที่ราคา

ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachat Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,350

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: จันทร์ 15 - พุธ 17 เมษายน 2567

ปีที่: 46

ฉบับที่: 5662

หน้า: 1 (บนซ้าย), 9

Col.Inch: 42.11

Ad Value: 56,848.50

PRValue (x3): 170,545.50

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: เอกชนรุมค้ำ'แบ่งกัชาติ' 'ดอกเบียสูง'กำลังซื้อทรุดต้นทุ่นฟูง

พลังงาน ต้นทุนด้านอื่น ๆ ขึ้น ภาระจากอัตราดอกเบี้ย ตอนนั้นเอกชนก็ต้องขึ้นราคาลินค้า”

ศก.โตต่ำหวัง “ลดดอกเบี้ย” ช่วย

ขณะที่นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า หอการค้าเข้าใจมุมมองของ กนง. ที่ยังมองว่าเศรษฐกิจไทยอยู่ระหว่างการฟื้นตัว การดูแลหนี้สาธารณะไม่ให้สูง รักษาเสถียรภาพของเงินทุนเข้าออก ทำให้ กนง.คงอัตราดอกเบี้ย 2.50% แต่ในมุมมองของผู้ประกอบการและประชาชนก็อยากให้ลดดอกเบี้ยในภาวะที่เศรษฐกิจยังฟื้นตัวไม่เต็มที่ และต้นทุนต่าง ๆ อยู่ระดับสูง แม้การลดดอกเบี้ยจะไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาลึกๆที่ทำให้ต้นทุนของผู้ประกอบการและประชาชนลดลง แต่ก็มีส่วนช่วยบรรเทาภาระลูกหนี้ในขณะนี้ เศรษฐกิจขยายตัวต่ำ และกำลังซื้อในประเทศซบเซา

“ต้องจับตาทำที่ของ กนง. นับจากนี้ไปว่าจะยังคงอัตราดอกเบี้ยเช่นเดิมอีกหรือไม่ หากยังคงอัตราดอกเบี้ยในลักษณะนี้ไปอีกระยะ ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการ โดยเฉพาะ SMEs ที่มีต้นทุนค่าพลังงาน ค่าวัตถุดิบ รวมถึงต้นทุนทางการเงินที่สูง กระทั่งต่อขีดความสามารถในการแข่งขัน”

โดยหารัฐบาลจะสนับสนุนนโยบายทางการคลังเพิ่มเติม ผ่านมาตรการต่าง ๆ เฉพาะกลุ่มที่เปราะบาง เช่น Soft Loan สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ รวมถึงการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ง่ายมากขึ้น เพื่อบรรเทาผลกระทบ คงจะช่วยประคองความสามารถของ SMEs ให้เดินหน้าต่อไปได้

ปมใหญ่แบงก์ไม่อนุมัติกู้บ้าน

ขณะที่นายพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ปัญหาต้นทุนดอกเบี้ยแพงก็เป็นภาระต่อการผ่อนบ้าน โดยสมาคมยื่นข้อเสนอดังกล่าวเรื่องการปรับลดดอกเบี้ยไปแล้ว แต่เรื่องดอกเบี้ยนโยบายเป็นอำนาจของ ธปท. จึงไม่ใช่เรื่องง่าย แม้รัฐบาลจะให้ธนาคารของรัฐลดดอกเบี้ยนำร่อง แต่หากธนาคารพาณิชย์อื่น ๆ ไม่ลดก็มีค่าเท่าเดิม

ที่น่าห่วงคือ ปัญหาธนาคารไม่อนุมัติสินเชื่อที่อยู่อาศัยราคาต่ำกว่า 3 ล้านบาท แต่ธนาคารอยากปล่อยสินเชื่อบ้าน 5 ล้านบาทขึ้นไป เพราะเช็กเมนต์นี้ขายดี ดีเวลอปเปอร์ก็หันมาพัฒนาตลาดนี้ แก่เรื่องการถูกปฏิเสธสินเชื่อ

“ปัญหาที่กรมการพบกับประชาชนที่ต้องการซื้อบ้าน แต่ไม่มีกำลังซื้อในเช็กเมนต์ดังกล่าว ธุรกิจเลยซบเซา การลดดอกเบี้ยยอมดีต่อผู้ซื้อ ทำให้ซื้อบ้านได้ง่ายขึ้น ผ่อนลดลง ธุรกิจอสังหาฯก็จะกระเตื้อง”

นายปิณฑิพนธ์ ปริธานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปริดา โฮลดิ้ง จำกัด กล่าวว่า เข้าใจในภารกิจของแบงก์ชาติที่ต้องควบคุมเรื่องเงินเพื่อ แต่นโยบายที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อผู้ที่จะซื้อบ้านต้องแบกต้นทุนที่สูงขึ้น ทำให้การตัดสินใจซื้อบ้านช้าลง มาตรการ LTV ก็ยังคงมีอยู่ เรื่องนี้สมาคมอสังหาฯได้ยื่นขอผ่อนผันมาตรการนี้ไปแล้ว และครึ่งปีหลังอยากให้ปรับลดดอกเบี้ยบ้านลง 0.5% ก็ยังดี

ผ่อนรถ ผ่อนบ้าน ต้องอดทน

นายกรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เรื่องดอกเบี้ยผู้ที่กำหนดคือ ธปท. ซึ่งมีหน้าที่รักษาเสถียรภาพทางการเงินของประเทศและเชื่อมโยงกับระดับโลก

“ช่วงนี้ต้องอดทน เนื่องจากอเมริกาขึ้นดอกเบี้ยไปเยอะ เราก็ต้องขึ้นตามเพื่อให้ส่วนต่างห่างไม่มาก ที่เฝ้าดูกันอยู่คืออเมริกาจะลดดอกเบี้ยตอนไหน ไตรมาส 3 หรือ 4 ถ้ามองในมุมมองของแบงก์ชาติ เขาก็ต้องดูทิศทางให้ชัดเจน”

แน่นอนสถานการณ์ตอนนี้ตกเป็นภาระของคนผ่อนบ้าน ผ่อนรถ หรือคนที่จะถูกเงินเชื่ออาจน้อยลง ผู้ประกอบการเองก็ไม่กล้าลงทุนและต้องปรับตัวตลอดเวลา บ้านเป็นปัจจัย 4 ทุกคนต้องการมีที่อยู่อาศัย ขณะที่ต้นทุนของผู้ประกอบการไม่ได้ลด ที่ดินก็แพง ค่าก่อสร้างก็แพง

“อยากให้แบงก์ชาติพิจารณา ถ้าลดดอกเบี้ยได้ก็ดี เพราะคนที่มีรายได้น้อย ดอกเบียถือเป็นภาระ โดยค่อย ๆ ลดทีละ 0.25% ก็ได้ แต่มีทิศทางจะลดลง ผมว่าทุกฝ่ายก็แฮปปี้แล้ว”

บันลีนค่าGIปลูกเศรษฐกิจชุมชน ต่อยอดสู่ซอฟต์แวร์ไทยในเวทีโลก



สร้างความฮือฮาให้กับวงการซอฟต์แวร์ อาหารไทยเป็น
อย่างมากเมื่อ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.
คลัง ลงพื้นที่ชุมชนภาคใต้จังหวัดยะลา ค้นคืนค่าชุมชนอย่าง
ปลานิลสายน้ำไหลเบตง และปลาพลวงชมพูสาบาบา
ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI เพื่อเพิ่มมูลค่าและ
ยกระดับสินค้าชุมชนให้เป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศ

อาหารไทย ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรม หนึ่งในซอฟต์แวร์ไทย
ที่โดดเด่นและมีพลัง เพราะมีรสชาติอาหารที่หลากหลาย
เฉพาะตัวในแต่ละท้องถิ่น ทำให้ นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ สั่งเร่งผลักดันสินค้าชุมชนทุกประเภท
โดยเฉพาะกลุ่มอาหารและสินค้าเกษตรที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นให้
ขึ้นทะเบียน GI เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและชุมชน
ท้องถิ่นเพื่อตอกย้ำนโยบายลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส
ของรัฐบาล กลายเป็นโมเดลแก่จันให้กับเกษตรกรไทยได้เป็น
อย่างดี เพราะจากการสำรวจพบว่าราคาสินค้าปรับเพิ่มขึ้นหลังขึ้น
ทะเบียน GI โดยกลุ่มสินค้าเกษตร เพิ่มขึ้น 44.09% สินค้าเกษตร
แปรรูป เพิ่มขึ้น 23.86% และสินค้าหัตถกรรมอุตสาหกรรมมี
เพิ่มขึ้น 54.123% เช่น ชมพู่เพชร ราคาขยับจาก 200 บาท/ก.ก.
เป็น 300 บาท/ก.ก., ข้าวไร้ลิ้มผิวเพชรบูรณ์ เพิ่มจาก 40 บาท/
ก.ก. เป็น 70 บาท/ก.ก. ผ้าไหมยกดอกลำพูน เพิ่มขึ้นจากผืนละ
1,000 บาท เป็น 1,500 บาท เป็นต้น

ปัจจุบัน ณ ปี 2566 กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ขึ้นทะเบียน
สินค้า GI ไปแล้ว 200 รายการ รวม 6 ประเภท คือ 1.ผักและผลไม้
เช่น ส้มโอนครชัยศรี ส้มบางมด ทูเรียนนนท์ มะขามเทศเพชร
โนนไทย หัวสุพรรณ มะม่วงน้ำดอกไม้คู้มบางกระเจ้า เป็นต้น
2.อาหาร เช่น หมูย่างเมืองตรัง ปลาแรดลุ่มแม่น้ำสะแกกรัง



ไข่เค็มไชยา ขนมหม้อแกงเมืองเพชร
ปลากุเลาตากใบ กาแฟเขาทะลุ ปลาตุ๊กตา
ทะเลน้อยพัทลุง เป็นต้น

3.ไวน์และสุรา เช่น ไวน์ที่ราบสูงภูเรือ
ไวน์เขาใหญ่ 4.ข้าว เช่น ข้าวสังข์หยด
พัทลุง ข้าวไร้ลิ้มผิวเพชรบูรณ์ ข้าวกำลัง
นา 5.หัตถกรรมและอุตสาหกรรม เช่น
จักสานพนัสนิคม กระจกอ่างศิลา มุกภูเก็ต เลื่อ
จันทบูร และ 6.ผ้า และผ้าไหม เช่น ผ้าไหม
ยกดอกลำพูน ผ้าฝ้ายทอผสมขนแกะบ้าน
ห้วยหอม ผ้าหมักโคลนหนองสูง

ส่วนสินค้าจีไอที่ได้รับจดทะเบียนใน
ต่างชาติมี 8 รายการ คือ 1.ข้าวหอมมะลิ
ทุ่งกุลาร้องไห้ สหภาพยุโรป, อินโดนีเซีย,
มาเลเซีย 2.กาแฟดอยตุง สหภาพยุโรป,
ญี่ปุ่น, กัมพูชา 3.กาแฟดอยช้าง สหภาพ
ยุโรป, ญี่ปุ่น 4.ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง
สหภาพยุโรป, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย
5.เส้นไหมไทยพื้นบ้านอีสาน เวียดนาม
6.มะขามหวานเพชรบูรณ์ เวียดนาม
7.ลำไยอบแห้งสีทองลำพูน เวียดนาม และ
8.ผ้าไหมยกดอกลำพูน อินโดนีเซีย, อินเดีย

นายณินทร ศรีสรรทางค์ รมช.
พาณิชย์ ในฐานะกำกับดูแลกรม
ทรัพย์สินทางปัญญา ระบุว่าในปี 2566
สินค้า GI ไทยมีมูลค่าการตลาดปีละกว่า
50,000 ล้านบาท จึงต้องการให้กรมลงพื้นที่

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/เศรษฐกิจ/ต่างประเทศ

วันที่: จันทร์ 15 เมษายน 2567

ปีที่: 34

ฉบับที่: 12192

หน้า: 5(บน)

Col.Inch: 97.80 Ad Value: 107,580

PRValue (x3): 322,740

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: รายงานพิเศษ: บันลีนค่าGIปลูกเศรษฐกิจชุมชน ต่อยอดสู่ซอฟต์แวร์ไทยในเวทีโลก

ค้นหาของดีชุมชน พร้อมตั้งเป้าผลักดันให้มูลค่าตลาดในปี 2567 เติบโตเพิ่มขึ้น 20% หรือมีมูลค่าเป็น 60,000 ล้านบาท

รวมทั้งให้เร่งส่งเสริมการส่งออกสินค้า GI เพื่อต่อยอดซอฟต์แวร์สินค้าไทยสู่เวทีโลก โดยปี 2566 ที่ผ่านมาสินค้า GI ส่งออกทำรายได้กว่า 21,196 ล้านบาท โดย 5 รายการแรกที่ส่งออกสูงสุดได้แก่ แชมป์อันดับหนึ่งหมี่ไม่พ่น ทูเรียนหมอนทอง ส่งออกไปจีน 15,644,491,835 บาท รองลงมาก็ยังเป็น ทูเรียนสะเต๊ะน้ำชะลา ส่งออกไปจีน มาเลเซีย 4,890,200,000 บาท, มะพร้าวน้ำหอมราชบุรี ส่งออกไปจีน สหรัฐอเมริกา แคนาดา และฝรั่งเศส 285,000,000 บาท, มะม่วงน้ำดอกไม้สีระแแก้ว ส่งออกไปฮ่องกง 1,070,000,005 บาท และมังคุดทิพย์ฟ้าส่งออกไปจีน เวียดนาม 80,122,000 บาท

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า ปีงบประมาณ 2567 กรมมีแผนที่จะจดทะเบียนสินค้า GI เพิ่ม อีก 20 รายการ อาทิ ข้าวเบา ยอดม่วงดั่ง, มังคุดทิพย์ฟ้า, คุกกี้บ้านสะอาดศรีสะเกษ, ปลายี่นกระซังแม่น้ำโขงหนองคาย, ผ้าหมักโคลนบึงกาฬ, ข้าวหอมใบเตยนครสวรรค์, กล้วยหอมทองเพชรบุรี, ทูเรียนหมอนทองเขาบรรทัด, ส้มกล้วยภูเก็ต, มะม่วงแรดจะเข้จันทรา, เสื่อกกนาหม้อผ้า, หินอ่อนพรานกระต่าย เป็นต้น

และมีแผนที่จะจดทะเบียน GI สินค้าไทยในตลาดต่างประเทศอีก 1 รายการ คือ ไวน์เขาใหญ่ ที่เวียดนาม

โดยขณะนี้สินค้า GI ไทยที่อยู่ระหว่างพิจารณาของต่างประเทศ 8 รายการคือ 1.ไวน์เขาใหญ่ ที่สหภาพยุโรป 2.มะพร้าวน้ำหอมราชบุรี ที่สหภาพยุโรปและจีน 3.ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ 4.มะขามหวานเพชรบูรณ์



ที่จีน 5.ส้มโอทับทิมสยามปากพนัง ที่จีนและมาเลเซีย 6.ทูเรียนปราจีน ที่จีน 7.สับปะรดห้วยมุ่น ที่ญี่ปุ่น และ 8.มะม่วงน้ำดอกไม้ที่เวียดนาม

การขยายมูลค่าตลาดสินค้า GI ซึ่งเป็นหนึ่งในซอฟต์แวร์ที่เข้มแข็งของไทยเพียงอย่างเดียว อาจสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยได้ในระดับหนึ่ง

ทำให้ล่าสุดกระทรวงพาณิชย์มีการผลักดันร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) ผลักดันแหล่งผลิตสินค้า GI ให้เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางท่องเที่ยวไทย เพื่อต่อยอดแหล่งผลิตให้เป็นแลนด์มาร์กแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแห่งใหม่

หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการทำงานกันต่อเนื่อง และมีการควบคุมคุณภาพสินค้าให้อยู่ในมาตรฐาน มั่นใจว่าสินค้า GI จะเป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนแน่นอน



เกษตรวันนี้.....● สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร
เขตที่ 2 เปิดขายจุลินทรีย์ย่อยสลายตอซังและฟางข้าว กรม
วิชาการเกษตร ซึ่งจะช่วยเกษตรกรลดการเผาฟาง และเพิ่ม
ธาตุอาหารในดิน ในราคาซองละ 25 บาท (500 กรัม)
1 ไร่ ใช้ 3 ซองท่านใดสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่สำนักวิจัย
และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 โทร. 0-5581-8180 หรือ
ติดต่อสำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้าน.....● สำหรับวิธีใช้

1. ใช้น้ำเข้าแปลงนา ให้น้ำอยู่ในระดับความลึก 5-10 เซนติเมตร และเกลี่ยฟาง
ข้าวให้กระจายทั่วพื้นที่ ระดับความหนาของฟางต้องไม่แตกต่างกัน 2. หว่านหรือพ่น
ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 อัตรา 5 กิโลกรัมต่อไร่ ให้กระจายทั่วแปลงนา 3. ฉีดพ่นหัวเชื้อ
จุลินทรีย์ย่อยสลายฯ อัตรา 1,500 กรัมต่อไร่ ผสมน้ำอัตรา 80 ลิตร (กรองกากวัสดุออก
ก่อนฉีดพ่น) 4. ทิ้งระยะเวลาการย่อยสลาย 7 วัน 5. เตรียมแปลงนาเพื่อปลูก
ข้าว ถ้าจะทำลายข้าวตอกต้องทิ้งระยะเวลาการย่อยสลาย 15 วัน และทำ 3 รอบหลัง
ฤดูการเก็บเกี่ยว เพื่อช่วยกำจัดข้าวตอกให้หมดไป.....●

นายกฯ หล้าปลี

'ภูมิธรรม' สั่งเพิ่มขายข้าวปิ่นส หอค้าหวันสงครามส่งออกวบ ท่องเที่ยวขอเอี่ยวแจก1หมื่น

หอค้าเผยส่งออกไตรมาส 2 ทรงตัว พวาคึก ตะวันออกกลาง จีรัฐออกซอฟต์แวร์ช่วยเอสเอ็มอี (อ่านต่อหน้า 7)



ภูมิธรรม เวชยชัย

ต่อจากหน้า 1

'ภูมิธรรม'

'ภูมิธรรม' สั่งเพิ่มขายข้าวฟิลิปปินส์

เมื่อวันที่ 14 เมษายน นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ตามที่ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ หรือทูตพาณิชย์ที่ประจำอยู่ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก สรรวจโอกาสทางการค้าให้กับผู้ประกอบการไทย ล่าสุดได้รับรายงานจากทูตพาณิชย์ฟิลิปปินส์ถึงโอกาสในการส่งออกข้าวไทยไปขาย หลังจากฟิลิปปินส์มีความต้องการนำเข้าข้าวในปี 2567 เพิ่มขึ้น จากการที่ผลผลิตในประเทศลดลง ทำให้ผลผลิตไม่เพียงพอ กับความต้องการ

นายภูมิธรรมกล่าวว่า ทูตพาณิชย์ได้รายงานยืนยันว่า หน่วยงาน Foreign Agricultural Service ในฟิลิปปินส์ ภายใต้กระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกา (USDA) ระบุว่า ในปี 2567 ฟิลิปปินส์ จะนำเข้าข้าวเพิ่มขึ้นจากการคาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ เพราะผลผลิตในประเทศขาดแคลน โดยจะยังคงเป็นประเทศผู้ซื้อข้าวรายใหญ่ที่สุดในโลก คาดว่าฟิลิปปินส์จะนำเข้าข้าวปริมาณ 4.1 ล้านตันในปีนี้ เพิ่มขึ้น 200,000 ตัน หรือร้อยละ 5.1 จากการประมาณการครั้งก่อนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งอยู่ที่ 3.9 ล้านตัน เนื่องจากมีผลผลิตข้าวเปลือกในท้องถิ่นน้อยลง และหากเป็นไปได้ตามการคาดการณ์ดังกล่าวจะทำให้ฟิลิปปินส์มีการนำเข้าข้าวเพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ 14 จากในปี 2566 ที่มีปริมาณ 3.6 ล้านตัน และจะเป็นผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่ที่สุดของโลก ตามด้วยอินโดนีเซีย จีน และสหภาพยุโรป

"กระทรวงเกษตรสหรัฐฯได้ปรับลดประมาณการการผลิตข้าวของฟิลิปปินส์ในปีนี้ลงเหลือ 12.3 ล้านตัน จากประมาณการครั้งก่อนที่ปริมาณ 12.5

ล้านตัน ซึ่งตรงกันข้ามกับแนวโน้มของสถานการณ์ผลผลิตข้าวทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นเป็น 515.4 ล้านตัน เนื่องจากคาดว่าจะมีการเพาะปลูกขนาดใหญ่จากประเทศอินเดีย" นายภูมิธรรมกล่าว

นายภูมิธรรมกล่าวว่า ขณะเดียวกันได้รับรายงานอีกว่า ฟิลิปปินส์เป็นตลาดที่บริโภคข้าวเป็นอาหารหลัก มีการบริโภคเฉลี่ยมากถึงปีละประมาณ 16 ล้านตัน แต่ผลผลิตในประเทศมีประมาณ 12 ล้านตัน ทำให้ต้องนำเข้ากว่า 3 ล้านตัน และยังเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงด้านความมั่นคงด้านอาหาร อีกทั้งฟิลิปปินส์ยังเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ ทั้งแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด พายุไต้ฝุ่น การขาดแคลนเทคโนโลยี ขาดแคลนแรงงานภาคเกษตร

ประเมินนำเข้าถึง 4.1 ล้านตัน

"ล่าสุดได้รับผลกระทบจากเอลนีโญทำให้ผลผลิตข้าวลดลง รัฐบาลฟิลิปปินส์จึงต้องหามาตรการต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่าจะมีข้าวเพียงพอบริโภค และประเมินว่าต้องนำเข้ามากถึง 4.1 ล้านตัน" นายภูมิธรรมกล่าว

นายภูมิธรรมกล่าวต่อว่า ปัจจุบันฟิลิปปินส์เป็นหนึ่งในตลาดข้าวสำคัญของไทย โดยในปี 2566 มีการนำเข้าจากไทย 3.42 แสนตัน สัดส่วน 9.46% นำเข้าจากเวียดนามอันดับ 1 ปริมาณ 2.97 ล้านตัน สัดส่วน 82.23% และนำเข้าจากเมียนมา 1.56 แสนตัน สัดส่วน 4.33% โดยได้สั่งการให้กรมการค้าต่างประเทศและทูตพาณิชย์ในฟิลิปปินส์เดินทางขายข้าวไทยให้กับฟิลิปปินส์ เนื่องจากราคาข้าวไทยอยู่ในระดับที่แข่งขันได้ แต่คุณภาพดีกว่า และได้มอบหมายให้เร่งพัฒนาพันธุ์ข้าวให้มีความหลากหลาย โดยเฉพาะข้าวพันธุ์ใหม่ที่ฟิลิปปินส์ต้องการ ซึ่งจะทำให้ข้าวไทยได้ส่วนแบ่งตลาดกลับคืนมาได้

หอค้าพวาคึกตะวันออกกลาง

นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธานกรรมการหอการค้าไทยและประธานคณะกรรมการอาหารแปรรูปและอาหารแห่งอนาคต กล่าวถึงสถานการณ์

การส่งออกในไตรมาส 2/2567 ว่า แรงส่งต่อการส่งออกในไตรมาสสองยังไม่มื่ออะไรที่โดดเด่น จึงมีโอกาสที่ส่งออกในไตรมาสสองน่าจะทรงตัว โดยปัจจัยกระทบต่อการส่งออกมากที่สุดตอนนี้คือ 1.ภูมิรัฐศาสตร์ หลังเกิดการปะทะของสงครามแถบตะวันออกกลาง ซึ่งไม่รู้ว่าจะรุนแรงขึ้นอีกหรือไม่ ยืดเยื้อแค่ไหน เรื่องการโจมตีจะส่งผลกระทบต่อการใช้ราย ราคาพลังงาน และเงินเพื่อ 2.ภาวะเอลนีโญและแล้งรุนแรงกระทบต่อตรงต่อเศรษฐกิจ เพราะเมื่อแล้งหนักผลผลิตพืชเสียหาย ต้นทุนด้านเพาะปลูกสูงขึ้น ส่วนทางกับกำลังซื้อที่ไม่ดีนัก การจะปรับขึ้นราคาสินค้าส่งทำได้ยากในขณะนี้ ซึ่งการที่ต้นทุนด้านต่างๆ อาทิ ดอกเบี้ยทรงตัวสูง ทิศทางพลังงานสูง ต้นทุนวัสดุสูงจากภัยแล้งและค่าแรงงาน เป็นต้น รวมกันปรับขึ้น 8-10% จะกระทบหนักต่อผู้ประกอบการ เพราะในวันนี้อัตราการทำธุรกิจยากมากที่จะมีกำไรถึง 10%

"สำหรับผู้ส่งออกปัจจัยที่พอจะพยากรณ์ส่งออกได้คือค่าบาทไทยยังอ่อน ตอนนี้อยู่ระดับ 36.50-37.00 น. ยังพอกำหนดราคาส่งออกที่แข่งขันได้ และพยากรณ์การขาดทุนได้บ้างส่วน ภาวะเศรษฐกิจโลกและประเทศคู่ค้าไม่ได้ดีนัก ดูจากกำลังการผลิตใช้ไม่เต็มกำลังและสต็อกสินค้าเหลือมาก การเฝ้าระวังการโจมตีแบบตะวันออกกลางยังติดตามกันอย่างใกล้ชิด สำหรับผู้ประกอบการมองว่าตอนนี้ทุกอย่างยังมีไม่หมด" นายวิศิษฐ์กล่าว

จีรัฐออกซอฟต์แวร์ช่วยSME

นายวิศิษฐ์กล่าวต่อว่า ภาคเอกชนอยากให้รัฐบาลออกมาตรการดูแลกลุ่มเอสเอ็มอีได้แล้ว เพราะวันนี้การจะทำกำไรได้ 8-10% เพื่อพยุงต้นทุนที่สูงขึ้นและหนี้สะสม ทั้งนี้ มาตรการที่รัฐ

ออกมาช่วยเหลือ เน้นเรื่องต้นทุนการดอกเบี้ยและชำระหนี้ต้น เช่น มาตรการขอซอฟต์แวร์คืน ยกเว้นภาษี เนื่องจากเริ่มเห็นสัญญาณผู้ซื้อชะลอรับสินค้าจากผู้ขาย หรือขอเลื่อนไป 3-4 เดือน บางส่วนเจอเบี้ยวหนี้ชำระค่าสินค้า หรือวัตถุดิบ สถานการณ์อย่างนี้ปล่อยไปเรื่อยๆ แม้ถึงเวลาใส่เงินเข้าระบบเศรษฐกิจก็ไม่ได้ช่วยฟื้นเศรษฐกิจ หรือกำลังซื้อได้ทันตามที่คาดหวังไว้

แนะตั้งเที่ยวร่วมขอพต์พาวเวอร์

นายกิตติ พรดิษฐ์ นายกสมการ ตลาดท่องเที่ยวไทย (ATTM) เปิดเผยว่า ในด้านขอพต์พาวเวอร์ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่มีสมาคมท่องเที่ยวกว่า 180 สมาคม จากทุกสาขาอาชีพและทุกจังหวัด ยังไม่ได้มีสมาชิกหรือบุคลากรเข้าร่วมในอนุกรรมการขอพต์พาวเวอร์

ของรัฐ คาดว่ายังอยู่ในช่วงเริ่มต้นวางนโยบาย โดย สทท.ได้เตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง ด้านซอฟต์แวร์เวอร์ และในมิติอื่นๆ โดยการคิดสรร คลังสมองท่องเที่ยวไทย (Tourism Think Tank) ที่เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ เช่น การเงิน การตลาด เทคโนโลยี การพัฒนาสินค้าและบุคลากร มาขับเคลื่อนงานด้านต่างๆ ร่วมกับภาครัฐ

ขอเอี่ยวแจกดิจิทัลวอลเล็ต

นายกิตติศักดิ์กล่าวต่อว่า จากผลสำรวจผู้ประกอบการท่องเที่ยวไตรมาสแรก 2567 ผู้ประกอบการมีข้อเสนอแนะต่อรัฐบาล ดังนี้ 1. Digital Wallet 500,000 ล้านบาท รัฐควรมี Option สำหรับการใช้จ่ายเงินเพื่อการท่องเที่ยว เพื่อกระจายรายได้ และกระตุ้นเศรษฐกิจแบบได้ผลจริง ผ่านโครงการเที่ยวคนละครึ่ง งบ 100,000 ล้านบาท จะสร้างรายได้ทันที 200,000 ล้านบาท 2. ออกแคมเปญส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง และวันธรรมดา โดยใช้บัตรโดยสาร เป็นเครื่องมือกระจายนักท่องเที่ยวและอำนวยความสะดวก ปลอดภัยในการเดินทาง และ 3. ตั้งกองทุนพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อยกระดับทั้ง นวัตกรรมสินค้า มาตรฐาน ความปลอดภัย ความยั่งยืน เสริมศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการและบุคลากร และพัฒนาสื่อดิจิทัลที่ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวยุคใหม่

นายกิตติศักดิ์กล่าวต่อว่า สำหรับกรณีตั้งแต่ 1 เม.ย. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (ทอท.) ปรับขึ้นค่าบริการผู้โดยสารขาออก (Passenger Service Charges: PSC) แบ่งเป็น สำหรับออกระหว่างประเทศ ปรับจาก 700 บาทต่อคน เป็น 730 บาทต่อคน สำหรับผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ ปรับ จาก 100 บาทต่อคน เป็น 130 บาทต่อคนนั้น ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นไม่พ่วงจะมีผลต่อจำนวนนักท่องเที่ยว โดยเงินที่เพิ่มขึ้นควรนำไปใช้ในด้านระบบการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (ease of travel) เพิ่มบุคลากร เพิ่มเทคโนโลยี ที่จะช่วยให้นักท่องเที่ยวเดินทางได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยมากขึ้น

4. การเพิ่มวีซ่าเชงเก้นที่ เช่น เอเชียกลาง เอเชียใต้ ยุโรปตะวันออก การรวมกลุ่มวีซ่าอาเซียน การเพิ่มวีซ่าตามความสนใจ เช่น วีซ่ามวยไทย อาหารไทย Digital Nomad

ตลาดสแน็คดาวเด่นหลังโควิด

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กล่าวว่า บริษัทวิจัยตลาด ยูโรมอนิเตอร์ เปิดเผยข้อมูลว่า ปี 2566 ตลาดค้าปลีกสแน็คของโลกมีมูลค่า 643,805.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ประกอบด้วย 1.ผลิตภัณฑ์ขนมหวานชนิดต่างๆ ที่ทำด้วยน้ำตาล อาทิ ช็อกโกแลต ลูกอม และหมากฝรั่ง 211,046 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สัดส่วน 32.8% 2.ไอศกรีม 86,719 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สัดส่วน 13.5% 3.ของ

ทานเล่นรสเค็มหรือเผ็ด อาทิ มันฝรั่งทอด ข้าวเกรียบ และขนมอบปรุงรส 228,481 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สัดส่วน 35.5% 4.ของทานเล่นรสหวาน อาทิ ขนมปังกรอบรสหวาน คุกกี้ และธัญพืชอัดแท่ง 117,558.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สัดส่วน 18.3% โดยตลาดค้าปลีกสแน็คมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2564-2566 เฉลี่ยประมาณ 5.4% ต่อปี

นายพูนพงษ์กล่าวว่า ผู้บริโภคในปัจจุบันมีการดูแลสุขภาพและตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมมากขึ้น จากเทรนด์การบริโภคของคนรุ่นใหม่ และการส่งเสริมของภาครัฐให้เกิดการทาน หวาน มัน เค็ม รวมถึงขอความร่วมมือและออกมาตรการสนับสนุนผู้ประกอบการในการออกผลิตภัณฑ์ที่ต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการสแน็คหันมาออกผลิตภัณฑ์เพิ่มสารอาหารที่มีประโยชน์ โดยปี 2566 ตลาดค้าปลีกสแน็คเพื่อสุขภาพ ของโลก เช่น สแน็คที่ไม่มีกลูเตน สแน็คที่ไม่มีน้ำตาล สแน็คที่ไม่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์สแน็คที่มีไฟเบอร์สูง และสแน็คไขมันต่ำ มีมูลค่าสูงถึง 315,399.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มีอัตราการเติบโต 8% โดยประเทศที่มีอัตราการเติบโตของการบริโภคสแน็คเพื่อสุขภาพสูงได้แก่ จีน ฮองกง ซิลิ บราซิล อินเดีย และสหรัฐอเมริกา

ส่งออกพุ่งเกือบ2พันล.เหรียญ

นายพูนพงษ์กล่าวว่า เมื่อพิจารณามูลค่าตลาดค้าปลีกสแน็คของไทย ปี 2566 มีมูลค่า 105,200 ล้านบาท มีการบริโภคในกลุ่ม Savoury Snacks มากสุด 47,207 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 44.9% สำหรับตลาดสแน็คเพื่อสุขภาพ มูลค่า 28,315 ล้านบาท คิดเป็น 26.9% ของมูลค่าตลาดสแน็คในไทย และมีอัตราการเติบโตที่ค่อนข้างสูง อยู่ที่ 11.3% สินค้าสแน็คเพื่อสุขภาพในตลาดไทย ที่มีมูลค่าสูง 5 อันดับแรก ได้แก่ สแน็คที่ไม่มีน้ำตาล 4,378.1 ล้านบาท สแน็คที่ไม่มีกลูเตน 2,991.7 ล้านบาท สแน็คที่เพิ่มวิตามิน 2,872.2 ล้านบาท สแน็คที่มีโปรตีนสูง 2,654.3 ล้านบาท และสแน็คที่มีไฟเบอร์สูง 1,858.4 ล้านบาท ในปี 2566 สินค้าที่มีการเติบโตโดดเด่นคือ สแน็คจากพืช 56.6% สแน็คที่มีโปรตีนสูง 22.5% และสแน็คที่ไม่เติมน้ำตาลเพิ่ม 20.9%

จากข้อมูลของ Global Trade Atlas (GTA) สถิติการส่งออกสแน็คของไทย คัดเลือกและจัดกลุ่มสินค้าโดย สนค. เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพสินค้าพบว่าในปี 2566 มีมูลค่าการส่งออกประมาณ 1,954.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 5.8% จากปีก่อนหน้า มีมูลค่าการส่งออก ดังนี้ 1.กลุ่มของทานเล่นรสหวาน มีมูลค่าการส่งออก 1,082.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สินค้าสำคัญ เช่น เพสทรี เค้ก เบเกอรี่ บิสกิต คุกกี้ ขนมปังกรอบ และผลไม้อบแห้ง (มะขาม ทุเรียน) 2.กลุ่มของทานเล่นรสเค็ม

หรือเผ็ด มีมูลค่าการส่งออก 505.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สินค้าสำคัญ เช่น ปลาที่ปรุงแต่ง (ลูกชิ้นปลา และหนังปลาทอด) และถั่วอบแห้งปรุงแต่ง 3.กลุ่มผลิตภัณฑ์ขนมหวานชนิดต่างๆ ทำด้วยน้ำตาล มีมูลค่าการส่งออก 220.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สินค้าสำคัญ เช่น ลูกอม และขนมทำจากน้ำตาล 4.ไอศกรีม มีมูลค่าการส่งออก 146.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สินค้าสำคัญของไทยที่มูลค่าการส่งออกขยายตัวได้ดี เช่น ช็อกโกแลต และอาหารปรุงแต่งอื่นๆ มีไส้และไม่มีไส้ ผลิตภัณฑ์จากแมลง ขนมปังขิง และกลุ่มโปรตีนเข้มข้นและสารเทกซ์เจอร์โปรตีน (เนื้อสัตว์จากพืช ผงโปรตีน) เป็นต้น ส่วนตลาดส่งออกสินค้าสแน็คของไทยที่สำคัญ 5 อันดับแรก คือ จีน 18.1% ของมูลค่าการส่งออกสแน็คของไทยตามด้วย สหรัฐ 15.3% ออสเตรเลีย 7% ฟิลิปปินส์ 5.3% และเวียดนาม 5% ตลาดที่มูลค่าการส่งออกขยายตัวสูง เช่น อาร์เจนตินา สเปน บราซิล เดนมาร์ก และอินเดีย

ปรับตัวเทรนด์สุขภาพ-สิ่งแวดล้อม

นายพูนพงษ์กล่าวว่า ไทยมีศักยภาพในการผลิตและส่งออกสแน็ค เนื่องจากมีแหล่งวัตถุดิบสำคัญ ทั้งผัก ผลไม้ และเนื้อสัตว์ รวมถึงภูมิปัญญาในการแปรรูปอาหาร ทำให้มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในตลาดโลก อย่างไรก็ตาม เทรนด์การบริโภคในปัจจุบันให้ความสำคัญกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ซึ่งหลายประเทศมีการออกกฎระเบียบ มาตรฐาน หรือฉลากสินค้าเพื่อรับรองคุณภาพของสินค้าและบรรจุภัณฑ์ ผู้ประกอบการต้องติดตามข้อมูลข่าวสารมาตรฐานกฎระเบียบต่างๆ อย่างใกล้ชิด และให้ความสำคัญกับการผลิตสินค้าที่ใส่ใจต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม รวมถึงหาตลาดส่งออกใหม่ที่มีแนวโน้มในการบริโภคสินค้าสแน็คเพื่อสุขภาพมากขึ้น ขณะที่เกษตรกรควรผลิตสินค้าต้นน้ำที่สนับสนุนให้การแปรรูปสินค้าสอดคล้องกับมาตรฐานด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม อาทิ ผักผลไม้อร์แกนิก และการทำปุ๋ยอินทรีย์แบบปล่อย สำหรับกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้ติดตามและเผยแพร่ข่าวสาร มาตรฐาน และโอกาสทางการค้าต่างๆ รวมทั้งจัดงานแสดงสินค้าและกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ และนำผู้ประกอบการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าสำคัญๆ ในต่างประเทศ แสวงหาตลาดใหม่ๆ เพื่อสร้างโอกาสและสร้างรายได้ รวมถึงการพัฒนาจากการส่งออกสินค้าต้นน้ำเป็นการส่งออกสินค้ากลางน้ำหรือปลายน้ำให้มากขึ้น อันจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรไทย ซึ่งจะส่งผลต่อรายได้และความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

สงครามต้นราคาทองพุ่งต่อ

นายธนรัตน์ พวงศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทอ่าวแห่งเอง เปิดเผยว่า ภาพรวมตลาดทองคำ ราคายังเป็นแนวโน้มขาขึ้นอย่างชัดเจน แม้มีการปรับลดลงบ้าง เนื่องจากยังมีปัจจัยสนับสนุนหลายด้าน โดยเฉพาะความกังวลสงครามระหว่างอิหร่านและอิสราเอล ที่อิหร่านเปิดฉากยิงขีปนาวุธ-โดรนใส่อิสราเอลชุดใหญ่ แต่ต้องยอมรับว่าประเมินทิศทางราคาลำบาก เพราะต้องรอดูว่าตลาดจะตอบรับข่าวอย่างไร แม้ที่ผ่านมาการทำสงครามแบบนี้จะสนับสนุนให้ราคาทองคำขึ้น แต่ครั้งนี้อิหร่านตอบโต้อิสราเอลจากเหตุการณ์ระเบิดสถานทูตซีเรีย และบอกแล้วว่า จะจบลงเพียงเท่านี้ แต่หากมีการตอบโต้กลับ หรือประเทศอื่นเข้าแทรกแซง อิหร่านจะมีการตอบโต้กลับเช่นกัน ทำให้ต้องติดตามความเสี่ยงประเด็นนี้อย่างใกล้ชิด โดยปัจจัยสนับสนุนให้ราคาทองคำปรับขึ้นยังมีอยู่มากเพียงพอให้ราคายืนทรงตัวในระดับสูง

“แต่การจะไปถึง 45,000 บาทต่อบาททองคำหรือไม่ ต้องยอมรับว่าประเมินลำบากมาก เพราะทิศทางแม้มีปัจจัยบวกแต่ก็ต้องรอดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป” นายธนรัตน์กล่าว

ซื้อขายในประเทศแรงต่อเนื่อง

นายธนรัตน์กล่าวต่อว่า คงต้องรอดูราคาทองคำเปิดตลาดในประเทศเป็นหลักว่าปัจจัยเสี่ยงจะดันราคาทองคำได้มากน้อยเท่าใด หรือไม่มีผลมากนัก เพราะเป็นการตอบโต้กันเท่านั้น ซึ่งจะต้องดูกระแสว่ามีกรณีความสถานการณ์อย่างใดบ้าง เพราะปัจจัยปรับราคาขึ้นยังคงมีอยู่ แต่จากการหารือกับพันธมิตรกลุ่มธนาคารในต่างประเทศก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า รอดูสถานการณ์เช่นกัน เพราะคาดการณ์ทิศทางราคาได้ยากมาก ไม่อยากชี้ว่า เพราะกังวลไม่อยากให้นักลงทุนติดคอกในการเข้าซื้อที่ราคาสูงมากแล้ว เวลาที่บอกว่าช่วงเกิดสงครามความไม่สงบ อยากให้ระมัดระวังในการลงทุน ก็ทำว่าเราก็หรือเปล่า แต่ความจริงเป็นแบบนี้จริงๆ คืออยากให้ระมัดระวังการซื้อขายจริงๆ แต่บางครั้งก็ถูกชาวเน็ตหาว่าก็อีก

นายธนรัตน์กล่าวว่า ภาพการซื้อขายทองคำในตอนนี้ ยังเห็นแรงซื้อมีมากกว่าแรงขายทำกำไร ทิศทางเป็นการซื้อสะสมอย่างต่อเนื่อง อาจเพราะช่วงที่มีการปรับราคาขึ้นตั้งแต่ต้นปี 2567 ที่

ผ่านมาก็มีการนำของออกมาทยอยขายทำกำไรกันแล้ว ทำให้ต้องเติมของใหม่สะสมในพอร์ตลงทุนเพิ่มเติม โดยแรงซื้อก็มีทั้งนักลงทุนและกลุ่มลูกค้าที่ต้องการเก็บออม เพราะคาดหวังว่าจะได้เห็นราคาทองคำปรับขึ้นทั้งปี 2567 นี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาล่าสุด เมื่อวันที่ 13 เมษายน ทองแท่ง รับซื้อ (บาท) 40,650 บาท ขายออก (บาท) 40,750 บาท ทองรูปพรรณ รับซื้อ (บาท) 39,916.28 บาท ขายออก (บาท) 41,250 บาท อิงราคาทองโลก 2,345.50 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ และค่าเงินบาท 36.70 บาท ต่อเหรียญสหรัฐ

โรงจํานำท่าแพสำรอง100ล.

นางภครัช จักขุเรือง ผู้จัดการสถานธนาบาล 1 (ท่าแพ) เทศบาลนครเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า การให้บริการรับจํานำในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ได้เตรียมเงินรับจํานำ 100 กว่าล้านบาท ปีนี้มีลูกค้า หรือใช้บริการเพิ่มขึ้น 10% ส่วนใหญ่จํานำทองรูปพรรณ ทองแท่ง และเครื่องประดับอัญมณีกว่า 90% ที่เหลือเป็นเครื่องใช้สำนักงาน เครื่องใช้ไฟฟ้าคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก กล้องถ่ายรูปโดยรับจํานำทองรูปพรรณ บาทละ 30,000 บาท จากเดิม 25,000 บาท เนื่องจากราคาทองสูงขึ้น

“ช่วงสงกรานต์ ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่จํานำทองรูปพรรณ บาทละ 20,000-25,000 บาท ไม่เต็มวงเงิน เพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเป็นคํารدنําคําหัวผู้สูงอายุ เลี้ยงสังสรรค์ในครอบครัว บางรายใช้เป็นคําเดินทางไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ที่ต่างจังหวัด หรือใช้ท่องเที่ยวกับครอบครัว หลังสงกรานต์ ผู้ใช้บริการอาจได้ถอนทองรูปพรรณไปขายต่อมากขึ้น เนื่องจากราคาทองสูงขึ้นมาก หรือเพิ่มวงเงินจํานำให้เต็มจํานำ เพื่อนํามาใช้จ่ายในช่วงเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นฤดูเปิดเทอมที่ 1 ปี 2567 ด้วย” นางภครัชกล่าว และว่า ปัจจุบันคิดดอกเบี้ยรับจํานำ วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 บาท ถ้าเกิน 5,000 บาท ดอกเบี้ย 1 บาท มีระยะเวลาได้ถอน 4 เดือน บวกอีก 30 วัน ดังนั้นแนะนำมาใช้บริการเพราะโรงจํานำเป็นของเทศบาล มีรัฐบาลกำกับดูแล ดอกเบี้ยถูก มีเจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สิน และมีความปลอดภัยสูง สร้างความเชื่อมั่น

ปราบโรคและแมลงในสวนทุเรียนอยู่หมัด ด้วยชีวภัณฑ์ฝีมือนักวิจัยไทย



รายงาน

กว่าจะเป็นผลทุเรียนที่มีคุณภาพในแต่ละปีนั้น ชาวสวนทุเรียนต้องดูแลและปกป้องต้นทุเรียนด้วยความเอาใจใส่ เพราะในปัจจุบันมีโรคพืชและแมลงศัตรูพืชมากมายที่เป็นตัวการทำให้ต้นทุเรียนอ่อนแอ ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้การออกดอกออกผลไม่มีคุณภาพ สร้างปัญหาให้ชาวสวนทุเรียนเป็นอย่างมาก

ด้วยเหตุนี้ ทีมนักวิจัยเทคโนโลยีการควบคุมทางชีวภาพ กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีไบโอรีโพลีเมอร์และชีวภัณฑ์ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จึงได้นำงานวิจัยชีวภัณฑ์ที่ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนทุเรียน และยังคำนึงในเรื่องสิ่งแวดล้อม ที่จะไม่สร้างผลเสียต่อเศรษฐกิจ “การฟื้นฟูสีเขียว หรือ Green Recovery” ซึ่งเป็นแนวทางและมาตรการในการฟื้นฟูเศรษฐกิจในลักษณะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สร้างความเจริญเติบโตแบบยั่งยืน รวมทั้งสอดคล้องตามนโยบาย “วิจัย-นวัตกรรมดี ตอบโจทย์ ตรงความต้องการ” ดร.อลงกรณ์ อำนวยกาญจนสิน นักวิจัยอาวุโส

หัวหน้าทีมวิจัยเทคโนโลยีการควบคุมทางชีวภาพ ไบโอเทค สวทช. กล่าวว่า ทีมวิจัยได้ทำการสำรวจโรคและแมลงศัตรูพืชที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่จังหวัดระยอง และทดสอบประสิทธิภาพของชีวภัณฑ์ในการจัดการสวนทุเรียน ทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการระบาดของโรคและแมลงสำคัญ เพื่อสร้างองค์ความรู้และการบริหารจัดการปัญหาโรคและแมลงในสวนทุเรียนด้วยชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้สารเคมีที่มีอันตราย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนอินทรีย์หรือทุเรียนปลอดภัยและส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเกษตรกร แรงงานไทยและต่างชาติ รวมถึงผู้บริโภค และลดการปนเปื้อนของสารเคมีเกษตรสู่แหล่งน้ำหรือสิ่งแวดล้อมที่จะส่งผลเสีย



ทางอ้อมต่ออุตสาหกรรมสัตว์น้ำและการท่องเที่ยวด้วย พื้นที่สวนคุณสันติได้รับการคัดเลือกให้เป็นพื้นที่ทดสอบการใช้ชีวภัณฑ์ระดับแปลงและจัดทำเป็นแปลงสาธิตแสดงประสิทธิภาพของสารชีวภัณฑ์แก่ผู้ปลูกทุเรียน โดยมีเป้าหมายในการแก้ปัญหา ยุติความสูญเสียจากการยืนต้นตายของต้นทุเรียน โดยทีมวิจัยได้ทำการสำรวจโรคและแมลงที่เป็นปัญหาในแปลง พุดคุยสร้างความเข้าใจและถ่ายทอดความรู้เรื่องชีวภัณฑ์กับคุณสันติ และคุณพ่อ รวมไปถึงทีมงานที่อยู่ในสวนอย่างใกล้ชิด การทดสอบประสิทธิภาพของการใช้ชีวภัณฑ์แบ่งเป็นสามกรรมวิธี กรรมวิธีละ 1 ไร่ ประกอบด้วย กรรมวิธีใช้สารชีวภัณฑ์อย่างเดียวตามการระบาด กรรมวิธีผสมผสานชีวภัณฑ์และสารเคมี และกรรมวิธีดั้งเดิมตามแนวทางของเกษตรกรการใช้สารเคมีเพียงอย่างเดียว โดยเริ่มการทดสอบตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-ปัจจุบัน ทั้งนี้ พบว่า ชีวภัณฑ์มีประสิทธิภาพในการ

ควบคุมแมลงศัตรูได้ดีหรือเทียบเท่าสารเคมี และยังพบการเพิ่มขึ้นของแมลงศัตรูธรรมชาติที่มีประโยชน์ (แมลงดี) ในแปลงที่ใช้ชีวภัณฑ์และผสมผสานมากกว่าแปลงสารเคมี แสดงให้เห็นว่าการใช้ชีวภัณฑ์สามารถฟื้นคืนสมดุลธรรมชาติระบบนิเวศในสวนทุเรียนได้ดี ในด้านของโรคทุเรียน พบว่า ชีวภัณฑ์สามารถหยุดการตายของต้นทุเรียนได้ ต้นทุเรียนค่อยๆ ฟื้นตัว

ดังนั้น ทีมวิจัยจึงได้สนับสนุนให้คุณสันติฉีดพ่นไตรโคเดอร์มาแบบปูพรมทั้งสวน เพื่อลดความรุนแรงของเชื้อราไฟทอปธอรา และไตรโคเดอร์มา ทั้งยังสามารถส่งเสริมความแข็งแรงของพืชได้อีกด้วย

เมื่อพิจารณาด้านคุณภาพและปริมาณผลผลิตพบว่า การใช้ชีวภัณฑ์หรือแม้กระทั่งการใช้ชีวภัณฑ์ร่วมกับสารเคมี ไม่ส่งผลเสียต่อรสชาติและคุณลักษณะภายนอกของผลทุเรียน และทุเรียนยังให้ผลผลิตใกล้เคียงกับการใช้สารเคมีคือ เฉลี่ย 43-57 ผล/ต้น

